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การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๓ และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  ๑ 
 ๑. การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๓ (IPU Assembly)  ๒ 
 ๒. การประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๙๗ (Governing Council)  ๖ 
 ๓. การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความม่ันคง-  ๘ 
  ระหว่างประเทศ (คณะกรรมาธิการสามัญ คณะที่ ๑) 
 ๔. การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ๙ 
  การคลัง และการค้า (คณะกรรมาธิการสามัญ คณะที่ ๒) 
 ๕. การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและ ๑๒ 
  สิทธิมนุษยชน (คณะกรรมาธิการสามัญ คณะที่ ๓) 
 ๖. การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ ๑๔ 
  (คณะกรรมาธิการสามัญ คณะที่ ๔) 
 ๗. การประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๒๒ ๑๖ 
 ๘. การประชุมกลุ่มอาเซียน + ๓ และการประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย - แปซิฟิก ๑๗ 
 ๙. การอภิปรายกลุ่มย่อย (Panel Discussion) ๒๐ 
 ๑๐. การหารือทวิภาคี ๒๑ 
   - วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
    (๑) การหารือแบบไม่เป็นทางการกับประธานสหภาพรัฐสภา ๒๑ 
   - วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
    (๑) การหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ ๒๒ 
    (๒) การหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ๒๒ 
    (๓) การหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ๒๒ 
    (๔) การหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับปากีสถาน ๒๒ 
    (๕) การหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับเวเนซุฮาลา ๒๓ 
   - วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
    (๑) การหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับอุรุกวัย ๒๓ 
   - วันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
    (๑) การหารือทวิภาคีกับประธานสหภาพรัฐสภา ๒๔ 
    (๒) การหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับเยอรมนี ๒๕ 
   - วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
    (๑) การหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับบังกลาเทศ ๒๖ 
   - วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
    (๑) การหารือทวิภาคีกับเลขาธิการสหภาพรัฐสภา ๒๗ 
    (๒) การหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับเบลารุส ๒๙ 
 

 
 
 



 ๒  

 
 

 

ภาคผนวก 
 

  ๑. ค าปฏิญญาจากการอภิปรายทั่วไป 
  ๒. ข้อมติการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน 
   (คณะกรรมาธิการสามัญ คณะที่ ๓) 
  ๓. ข้อมติระเบียบวาระเร่งด่วน (Emergency Item) 
  ๔. ถ้อยแถลงคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   ๔.๑ การอภิปรายทั่วไป 
   ๔.๒ การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความม่ันคงระหว่าง- 
     ประเทศ (คณะกรรมาธิการสามัญ คณะที่ ๑) 
   ๔.๓ การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลัง และการค้า  
     (คณะกรรมาธิการสามัญ คณะที่ ๒) 
   ๔.๔ การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน   
     (คณะกรรมาธิการสามัญ คณะที่ ๓) 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชมุสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๓ และการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
(The 133rd Assembly of the Inter – Parliamentary Union and Related Meetings) 

ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้แทนสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ ถา่ยภาพร่วมกันหน้าศูนย์ประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
 

  การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๓ และการประชุมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (The 133rd 
Assembly of the Inter – Parliamentary Union) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘  ณ นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส โดยคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย 

๑. นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย   - รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง 
   - หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

๒. นางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ  -  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
     -  ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๓. นายกิตติ  วะสีนนท์   -  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     -  ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๔. นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล  -  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  -  ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๕. คุณหญิงทรงสุดา  ยอดมณี  -  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     -  ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๖. นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร  ศุภมิตร -  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     -  ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๗. นางสุรางคณา  วายุภาพ  -  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
      -  ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๘. นายสมพล  พันธุ์มณี   -  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   - ที่ปรึกษาคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๙. นายศักดิ์ชัย  ธนบุญชัย  -  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   - ที่ปรึกษาคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



๒ 

 

โดยมีนายธานี  ทองภักดี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ าส านักงาน-
สหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ท าหน้าทีเ่ป็นที่ปรึกษาคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

พร้อมด้วย ข้าราชการส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ได้แก่ (๑) นางสาวสุภาสินี  ขมะสุนทร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (๒) นางชลลดา  กันคล้อย 
ผู้อ านวยการส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ (๓) นางสาวอัญธิกา  ทองประสม  ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน-
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (๔) นายมณฑล นพวงศ์ ผู ้บังคับบัญชากลุ ่มงานสหภาพรัฐ สภา       
(๕) นางสาวปิลันธนา ทองสัมฤทธิ ์ นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ  (๖) นายแสนศักดิ์ แซ่ว่อง           
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ และ (๗) นายชวิน  วรรณภูมิ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุม  

อนึ่ง คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ านวน ๓ คน ประกอบด้วย (๑) นางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ 
(๒) นายกิตติ  วะสีนนท์ และ (๓) นายศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เดินทางมายัง
นครเจนีวา ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพ่ือปฏิบัติภารกิจในการเข้าพบหารือกับสมาชิกคณะกรรมการ-
บริหารสหภาพรัฐสภา (IPU Executive Committee) จากประเทศต่างๆ ประกอบด้วย (๑) Mr. Saber 
Hossain Chowdhury ประธานสหภาพรัฐสภาและประธานกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (๒) Mr. Franklin 
M. Drilon ประธานวุฒิสภาและกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาจากฟิลิปปินส์ (๓) Mr. Shunichi Suzuki 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาจากญี่ปุ่น (๔) Mr. Dario Vivas Valasco     
สมาชิกรัฐสภา ประธานคณะกรรมาธิการนโยบายระดับประเทศและรองประธานกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาจาก
เวเนซูเอลา (๕) Mrs. Ivonne Passada รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง และกรรมการบริหารของสหภาพรัฐสภา
จากอุรุกวัย (๖) Mr. Mian Raza Rabbani ประธานวุฒิสภาและกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาจาก
ปากีสถาน (๗) Mr. Rashed Mohammed Al Sheraiqi สมาชิกสภาแห่งชาติและกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา
จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพ่ือชี้แจงสถานการณ์และพัฒนาการทางการเมืองของไทย ซึ่งการหารือเป็นไปในเชิงบวก 
โดยสมาชิกคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภารับทราบถึงการด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน (Roadmap) 
และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทยและแสดงความเข้าใจ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร-
สหภาพรัฐสภามีมติให้คงสถานะสมาชิกภาพของไทยในสหภาพรัฐสภาไว้ และเสนอแนะให้ประเทศไทย             
มีปฏิสัมพันธ์กับสหภาพรัฐสภาอย่างต่อเนื่อง 

 

ส าหรับการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาในครั้งนี้มีคณะผู้แทนจากรัฐสภาสมาชิกสหภาพ-
รัฐสภาเข้าร่วม ๑๓๔ ประเทศ จ านวน ๑,๓๙๙ คน ซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภา ๖๔๗ คน ในจ านวนนี้มีต าแหน่ง
ประธานรัฐสภา ๔๑ คน รองประธานฯ ๕๐ คน และเป็นสมาชิกรัฐสภาสตรี ๒๑๐ คน (ร้อยละ ๓๒.๕) 
ส าหรับผลการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๓ และการประชุอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง มีดังนี้ 

 

๑. การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๓ (IPU Assembly) 
  การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๓ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น าโดย นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง 
ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวพร้อมด้วยนางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ โดยกิจกรรมที่ส าคัญของคณะผู้แทนฯ ได้แก่    
(๑) การลงคะแนนเลือกบรรจุวาระเร่งด่วน (Emergency Item) ลงในระเบียบวาระการประชุมสมัชชาฯ และการรับรอง  
ข้อมติของวาระเร่งด่วน (๒) การกล่าวอภิปรายทั่วไป (General Debate) โดยหัวหน้าคณะผู้แทนฯ และ (๓) การรับรอง
ค าปฏิญญาจากการอภิปรายทั่วไป (Declaration from the general debate) ตลอดจนเอกสารที่ส าคัญอ่ืน ๆ 

  เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภาเห็นชอบต่อค าร้องในการกลับเข้าเป็น
สมาชิกสหภาพรัฐสภาของรัฐสภาสาธารณรัฐฟิจิ ซึ่งเป็นผลให้สหภาพรัฐสภามีสมาชิกทั่วโลก จ านวน ๑๖๗ 
ประเทศ 
   
 



๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัตแิห่งชาติระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๓ 
 

  คณะผู้แทนฯ ได้ร่วมลงคะแนนเลือกบรรจุวาระเร่งด่วนลงในระเบียบวาระการประชุมสมัชชา-
สหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๓ ซึ่งตามธรรมนูญแห่งสหภาพรัฐสภา (Statutes of the Inter - Parliamentary 
Union) มาตรา ๑๕ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ในฐานะรัฐสภาไทย) สามารถลงคะแนนเสียงให้กับค าเสนอ      
ขอบรรจุวาระเร่งด่วนแต่ละหัวข้อได้ ๑๘ เสียง รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของคณะผู้แทนฯ สรุปได้         
ดังตารางต่อไปนี้ 
 

หัวข้อวาระของค าเสนอขอบรรจ ุ
วาระเร่งด่วนที่มีการเสนอ 

รัฐสภาสมาชิก  
(Member  Parliament)  

ที่เสนอ 

 

การลงคะแนนเสียงของคณะผู้แทนฯ 
สนับสนุน คัดค้าน งดออกเสียง 

๑) บทบาทของสหภาพรัฐสภา รัฐสภา สมาชิกรัฐสภา ตลอดจน
องค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค ในการให้
ความคุ้มครองที่จ าเป็นและการสนับสนุนอันเร่งด่วนแก่ผู้ที่
ตกเป็นผู้ลี้ภัย อันเนื่องมาจากสงคราม ความขัดแย้งภายใน 
และสถานการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจ ตามหลักกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศและอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
(The role of the Inter - Parliamentary Union, parliaments, 
parliamentarians, and international and regional 
organizations in providing necessary protection and 
urgent support to those who have become refugees 
through war, internal conflict and socio - economic 
situations, according to the principles of international 
humanitarian law and international conventions) 
 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
และสาธารณรัฐซูดาน 

๖ - ๑๒ 

๒) บทบาทของสหภาพรัฐสภาในการต่อต้านการก่อการร้าย
และแนวคิดสุดโต่งของกลุ่มก่อตั้งรัฐอิสลามอิรักและเลแวนต์ 
กลุ่มแนวหน้าอัล - นุสรา ตลอดจนกลุ่มก่อการร้ายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง (The role of the Inter - Parliamentary Union 
in countering the terrorism and extremism of Islamic 
State in Iraq and the Levant (ISIL), AI - Nusra Front (ANF) 
and other terrorist groups associated with them)  
  

สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย - - ๑๘ 



๔ 

 

หัวข้อวาระของค าเสนอขอบรรจ ุ
วาระเร่งด่วนที่มีการเสนอ 

รัฐสภาสมาชิก  
(Member  Parliament)  

ที่เสนอ 

 

การลงคะแนนเสียงของคณะผู้แทนฯ 
สนับสนุน คัดค้าน งดออกเสียง 

๓) การปกป้องสิทธิมนุษยชนในการต่อสู้กับการก่อการร้าย
และแนวคิดสุดโต่งรุนแรง (Protecting human rights in 
the fight against terrorism and violent extremism) 

สหรัฐเม็กซิโก ๑๘ - - 

๔) บทบาทของรัฐสภาในการด าเนินมาตรการเร่งด่วน 
เพื่อปกป้องสภาพภูมิอากาศ (The role of parliaments 
in taking urgent action to protect the climate) 

นิวซีแลนด์ ๑๘ - - 

 

ตารางแสดงการลงคะแนนเสียงของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อเลือกบรรจุหัวข้อวาระเร่งด่วนลงในระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๓  
 

ทั้งนี้ ผลปรากฏว่า ค าเสนอขอบรรจุวาระเร่งด่วนที่ร่วมเสนอโดยรัฐสภาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสาธารณรัฐซูดาน 
ได้รับเลือกจากที่ประชุมฯ และในเวลาต่อมา ที่ประชุมฯ เมื่อวันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๘ ได้อภิปรายเรื่อง
ดังกล่าวและรับรองข้อมติ เรื่อง “บทบาทของสหภาพรัฐสภา รัฐสภา สมาชิกรัฐสภา ตลอดจนองค์การระหว่าง-
ประเทศและองค์การระดับภูมิภาค ในการให้ความคุ้มครองที่จ าเป็นและการสนับสนุนอันเร่งด่วนแก่บุคคลที่ตกเป็น
ผู้ลี้ภัย อันเนื่องมาจากสงคราม ความขัดแย้งภายใน และภาวการณ์ทางสังคม ตามหลักกฎหมายมนุษยธรรม -
ระหว่างประเทศและอนุสัญญาระหว่างประเทศ (The role of the Inter - Parliamentary Union, parliaments, 
parliamentarians, and international and regional organizations in providing necessary protection and 
urgent support to those who have become refugees through war, internal conflict and social 
circumstances, according to the principles of international humanitarian law and international 
conventions)” สาระส าคัญของข้อมติข้างต้นมี ๓ ประการ ได้แก่  
  (๑)  การเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค านึงถึงหลัก “ความรับผิดชอบร่วมกันในระดับ
ระหว่างประเทศ (Common International Responsibility)” และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัย โดยยึดหลัก
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและอนุสัญญาระหว่างประเทศ  
  (๒) การเรียกร้องให้ทุกฝ่ายค้นหาสาเหตุของการลี้ภัย พร้อมทั้งร่วมกันเผยแพร่ค่านิยมทางสาย
กลางและขันติธรรม และ  
  (๓) การเรียกร้องให้รัฐสภาและรัฐบาลออกมาตรการที่จ าเป็นส าหรับกลุ่มผู้ลี้ภัยสตรีและเด็ก 
 

  ส ำหรับกำรอภิปรำยทั่วไปทั้ง ๓ วัน สมำชิกรัฐสภำจ ำนวน ๙๕ คน ผู้แทนจำกองค์กำร-
รัฐสภำระดับภูมิภำค และผู้แทนจำกองค์กำรผู้สังเกตกำรณ์ถำวรจ ำนวน ๓ คน รวมทั้งสิ้นจ ำนวน ๑๐๐ คน   
ขึ้นกล่ำวภำยใต้หัวข้อหลักของกำรอภิปรำยทั่วไป 
  กำรอภิปรำยทั่วไปเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นควำมท้ำทำย
ซึ่งมีหลำกหลำยมุมมองเชื่อมโยงกับประเด็นระดับโลกที่สลับซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องกำรอพยพย้ำยถิ่นฐำน 
เป็นที่รับทรำบกันดีว่ำกำรไหลเวียนของกำรอพยพย้ำยถิ่นฐำนซึ่งผสมผสำนด้วยกลุ่มแรงงำนอพยพ ผู้ลี้ภัยและ
บุคคลซึ่งย้ำยถิ่นด้วยเหตุผลอ่ืน ๆ รวมถึงกลุ่มบุคคลที่เรียกกันว่ำ “ผู้รอดชีวิตจำกกำรอพยพ” 
   เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย หัวหน้าคณะผู้แทนฯ ได้ร่วมกล่าว
อภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๓ สาระส าคัญของค ากล่าวมี ๓ ประการ ดังต่อไปนี้
   - ประการแรก คือ การแสดงความตระหนักถึงการโยกย้ายถิ่นฐานของมนุษย์ ในฐานะที่เป็น
ปัญหาระหว่างประเทศซึ่งต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไข รวมทั้งกล่าวถึงความยึดมั่นของ
ไทยในการปกป้องสิทธิมนุษยชนและการส่งเสริมความเท่าเทียม  
   - ประการที่สอง เป็นการกล่าวถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะองค์กรนิติบัญญัติของประเทศ 
ซึ่งได้ตรากฎหมายต่าง ๆ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน นิติธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง  



๕ 

 

   - ประการสุดท้าย คือ การแสดงความพร้อมที่จะท างานร่วมกับบรรดารัฐสภาสมาชิก (Member - 
Parliament) ของสหภาพรัฐสภา เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและสังคมโลกที่ดีข้ึน 
 

  
 

นายสุรชยั เลีย้งบญุเลิศชยั รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิคนที่หน่ึง หวัหน้าคณะผู้แทนฯ ระหว่างการกล่าวอภิปรายทั่วไป (General Debate)  
ต่อที่ประชุมสมชัชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที ่๑๓๓ 

 

  เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะผู้แทนฯ ได้ร่วมรับรองค าปฏิญญาจากการอภิปรายทั่วไปว่า
ด้วย-มาตรการเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีมนุษยธรรมมากยิ่งขึ้น (Declaration 
from the general debate on the imperative for fairer, smarter and more humane migration)             
ค าประกาศดังกล่าว สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วน ดังนี้  
   - ส่วนแรก เป็นการกล่าวน าโดยระบุถึง (๑) ความตระหนักดีว่า การโยกย้ายถิ่นฐานข้ามพรมแดน
เป็นปรากฏการณ์ที่นับวันยิ่งทวีความซับซ้อนมากขึ้น (๒) สาเหตุของการโยกย้ายถิ่นฐาน อาทิ ความขัดแย้งที่มี
การใช้ก าลังอาวุธ ลัทธิสุดโต่ง ความยากจน ความไม่มั่นคงทางอาหาร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 
(๓) การปฏิบัติต่อผู้โยกย้ายถิ่นฐานโดยอิงหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงหลักการห้ามผลักดันไปเผชิญอันตราย 
(Non - refoulement) และ 
   - ส่วนที่สอง เป็นการแสดงความยึดมั่นต่อการด าเนินการเพ่ือบรรลุสู่การโยกย้ายถิ่นฐานที่มี
ความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีมนุษยธรรม มากยิ่งขึ้น ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ซึ่งได้แก่ (๑) การสร้าง
และปฏิบัติตามกรอบการท างานทางกฎหมายที่เอ้ือต่อการปกป้องคุ้มครอง (Protective legal framework) 
(๒) การประกันความเป็นธรรม การไม่เลือกปฏิบัติ และความเคารพในสิทธิมนุษยชนของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน และ 
(๓) การด าเนินงานเพื่อความเป็นปึกแผ่นของสังคม (Social cohesion) ตลอดจนบรรลุถึงสังคมที่มีสันติสุขและ
ผนวกรวมปวงชนทุกภาคส่วน (Peaceful and inclusive societies)  
 

  นอกจากนี้ คณะผู้แทนฯ ยังได้รับทราบรายงานของคณะกรรมาธิการสามัญว่าด้วยสันติภาพ
และความมั่นคงระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการสามัญว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า และ
คณะกรรมาธิการสามัญว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ ซึ่งได้ระบุถึงกิจกรรมของคณะกรรมาธิการทั้งสามระหว่าง
การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๓ ทั้งยังได้รับรองข้อมติของคณะกรรมาธิการสามัญว่าด้วย-
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน เรื่อง “ประชาธิปไตยในยุคดิจิทัลกับภัยคุกคามต่อความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพ 
ของปั จ เจกบุ คคล (Democracy in the digital era and the threat to privacy and individual freedoms)” 
ตลอดจนหัวข้อวาระ (Subject Item) ที่จะมีการรับรองในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๕ เรื่อง 
“เสรีภาพของสตรีในการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ทางการเมืองโดยปราศจากการแทรกแซง : หุ้นส่วน
ระหว่างชายและหญิงในการประกันการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองทุกแง่มุมโดยเสรีและปลอดภัย  



๖ 

 

(The freedom of women to participate in political processes without interference : partnerships 
between men and women to ensure their free and safe participation in all aspects of the 
political process)” พร้อมทั้งผู้เสนอรายงาน (Rapporteur) ประจ าหัวข้อวาระดังกล่าว ซึ่งได้แก่ Hon. Mrs. Louise  
Markus สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากเครือรัฐออสเตรเลีย 
 

๒. การประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๙๗ (Governing Council) 
  คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น าโดย นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภา-      
นิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง และนางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนฯ เข้าร่วม
การประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๙๗ เมื่อวันที่  ๑๘  และ  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘ ในการนี้ 
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารับรองและรับทราบรายงาน ตลอดจนการตัดสินใจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร -
องค์การ ซึ่งรวมทั้งเรื่องสถานะสมาชิกภาพของรัฐสภาสมาชิก งบประมาณ ภารกิจของเลขาธิการและประธาน
สหภาพรัฐสภาระหว่างช่วงการประชุมสมัชชาฯ การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของสหภาพรัฐสภา ประจ าปี 
๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ (ค.ศ. ๒๐๑๒ – ๒๐๑๗) รายงานการประชุมเฉพาะทางต่าง ๆ (Specialized meetings) 
ภายใต้กรอบสหภาพรัฐสภา และการรับรองให้บุคคลด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในสหภาพรัฐสภา   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(จากซ้าย) นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, คุณหญิงทรงสดุา ยอดมณี สมาชิกสภานิติ-
บัญญตัิแห่งชาต ิผู้แทนฯ, นายศักดิ์ชยั  ธนบญุชยั สมาชิกสภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ ทีป่รึกษาคณะผู้แทนฯ,  นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ สมาชิก-

สภานิติบัญญัตแิห่งชาติ ผู้แทนฯ, นายสุรชัย เลี้ยงบญุเลิศชยั รองประธานสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ คนที่หน่ึง หัวหน้าคณะผู้แทนฯ และ      
นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิตบิัญญัติแห่งชาต ิผู้แทนฯ ระหว่างการเข้าร่วมการประชมุคณะมนตรบีริหารสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๙๗ 

 

  อนึ่ง มติที่ส าคัญของที่ประชุมฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภานิติบัญญัติ -
แห่งชาติ สรุปได้ ๕ ประการ ดังต่อไปนี้ 
  - ประการแรก คือ ที่ประชุมฯ เมื่อวันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๘ ได้มีมติคงสถานะสมาชิกภาพ
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ในฐานะรัฐสภาไทย) ในสหภาพรัฐสภา และพร้อมจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทย
ในการพัฒนาทางการเมืองตามแผนการด าเนินงาน (Roadmap) ที่ได้ระบุไว้  
  - ประการที่สอง คือ ที่ประชุมฯ เมื่อวันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘ ได้มีมติรับทราบรายงาน       
การประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้ งที่  ๔ (Fourth World Conference of Speakers of Parliament) 
ระหว่างวันที่  ๓๑  สิงหาคม – ๒  กันยายน  ๒๕๕๘ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งคณะผู้แทนสภานิติ-
บัญญัติแห่งชาติ น าโดย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมด้วย  
ในการนี้ ประธานสหภาพรัฐสภาเป็นผู้กล่าวสรุปต่อที่ประชุมฯ โดยเน้นย้ าถึงบทบาทของภาครัฐสภาในการ
ด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ ๑๖ ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – 
SDGs) ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมาภิบาล (Governance) ทั้งยังสนับสนุนความพยายามในการผนวกรวม 



๗ 

 

(Incorporate) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรอบการท างาน
เซ็นไดว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) และ
แผนปฏิบัติการภาครัฐสภาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Parliamentary Action Plan on Climate 
Change) ซึ่งก าลังจะมีการรับรองท่ีกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในเดือนธันวาคม ศกนี้ เพ่ือความเป็นอันหนึ่ง-   
อันเดียวในการปฏิบัติ  
  - ประการที่สาม คือ ที่ประชุมฯ ได้มีมติรับทราบเกี่ยวกับร่างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสหภาพ-
รัฐสภากับสหประชาชาติ (Draft Cooperation Agreement with the United Nations) ซึ่งได้รับการรับรอง
จากที่ประชุมครั้งก่อนว่าขณะนี้ อยู่ระหว่างข้ันตอนการเจรจาและการพิจารณาของฝ่ายสหประชาชาติ  
  - ประการที่สี่ คือ ที่ประชุมฯ ได้มีมติรับทราบเรื่องการจัดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๔ 
และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๙ ณ กรุงลูซากา สาธารณรัฐแซมเบีย 
โดยจะมีการอภิปรายทั่วไปภายใต้หัวข้อ “น าความเยาว์สู่ประชาธิปไตย : มอบพลังเสียงแก่เหล่ายุวชน 
(Rejuvenating democracy : Giving voice to youth)” ทั้งยังได้รับทราบว่า ขณะนี้ การประชุมสมัชชาสหภาพ-
รัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๕ และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ยังคงจะจัดขึ้น ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส หากไม่มี
รัฐสภาสมาชิกใดเสนอเป็นเจ้าภาพ และ 
  - ประการสุดท้าย คือ ที่ประชุมฯ ได้มีมติรับรองสมาชิกรัฐสภาให้ด ารงต าแหน่งสมาชิกคณะ-
กรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (Member of the IPU Executive Committee) จ านวน ๘ คน ดังนี้ 
 (๑) Hon. Mrs. Carolina  Cerqueira สมาชิกรัฐสภา สาธารณรัฐอังโกลา 
 (๒) Hon. Mr. Atila  Lins สมาชิกรัฐสภา สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 
 (๓) Hon. Dr. Kazem  Jalali สมาชิกรัฐสภา สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  
 (๔) Hon. Mr. David Ekwee  Ethuro ประธานวุฒิสภา สาธารณรัฐเคนยา 
 (๕) Hon. Ms. Gunvor  Eldegard สมาชิกรัฐสภา ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 
 (๖) Hon. Mr. Konstantin  Kosachev สมาชิกรัฐสภา สหพันธรัฐรัสเซีย 
 (๗) Hon. Mr. Tran  Van  Hang สมาชิกสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ 
 (๘) Hon. Mr. Ian  Liddell - Grainger สมาชิกสภาสามัญชน (House of Commons) 
  สหราชอาณาจักร 
  โดยบุคคลล าดับที่ (๑) - (๗) จะสิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่งในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ในขณะที่
บุคคลล าดับที่ (๘) จะสิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่งในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 

 

  นอกจากนี้  ที่ประชุมฯ เมื่อวันที่  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ยังได้รับรองการตัดสินใจของ
คณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสมาชิกรัฐสภา (Decisions of the Committee on the Human Rights of 
Parliamentarians) ตามที่ Rt. Hon. Ms. Ann Clwyd  สมาชิกสภาสามัญชน (House of Commons) จากสหราช-
อาณาจักร ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ การตัดสินใจดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกรณีของ 
(อดีต) สมาชิกรัฐสภา จาก ๑๓ ประเทศ คือ สาธารณรัฐแคเมอรูน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐ
แอริเทรีย สาธารณรัฐไนเจอร์ สาธารณรัฐโคลอมเบีย สาธารณรัฐโบลิวาร์แห่งเวเนซุเอลา สาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สหพันธรัฐรัสเซีย 
สาธารณรัฐอิรัก และปาเลสไตน์/อิสราเอล  
 
 
 
 
 



๘ 

 

๓. การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภา ว่าด้วยสันติภาพและความม่ันคง-
ระหว่างประเทศ (คณะกรรมาธิการสามัญ คณะที่ ๑)  
  กำรประชุมคณะกรรมำธิกำรสำมัญสหภำพรัฐสภำ ว่ำด้วยสันติภำพและควำมมั่นคงระหว่ำง
ประเทศ (The Standing Committee on Peace and International Security) ในหัวข้อ “กำรก่อกำรร้ำย : 
ควำมจ ำเป็นในกำรยกระดับควำมร่วมมือระดับโลกเพ่ือต่อต้ำนภัยคุกคำมต่อประชำธิปไตยและสิทธิส่วน -
บุคคล” (Terrorism : The need to enhance global cooperation against the threat to democracy 
and individual rights) ในโอกำสกำรประชุมสมัชชำสหภำพรัฐสภำ ครั้งที่ ๑๓๓ และกำรประชุมอ่ืน ๆ          
ที่เกี่ยวข้อง ในวันอำทิตย์ที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๕๘ ระหว่ำงเวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๗.๓๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุม ๒   
ชั้น ๐ ศูนย์กำรประชุมนำนำชำติ (CICG) นครเจนีวำ สมำพันธรัฐสวิส โดยผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เข้าร่วม
การประชุม ประกอบด้วย (๑) นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล (๒) นายศักดิ์ชัย  ธนบุญชัย และ (๓) นายสมพล พันธุ์มณี  
 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 ในระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภา ว่าด้วยสันติภาพและความม่ันคง

ระหว่างประเทศ ที่ประชุมฯ ได้รับฟังการอภิปรายโดยผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้หัวข้อ “การก่อการร้าย : ความจ าเป็นในการ
ยกระดับความร่วมมือระดับโลกเพ่ือต่อต้านภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยและสิทธิส่วนบุคคล” ซึ่งคาดว่าจะเป็นหัวข้อที่
น าไปจัดท าเป็นข้อมติที่จะรับรองในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๔ และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ณ กรุงลูซากา สาธารณรัฐแซมเบีย นอกจากนี้ กรรมาธิการฯ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบสถานการณ์
ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้าย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ 

  การอภิปรายโดยผู้เชี่ยวชาญครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้น าเสนอในช่วงต้นของ
การอภิปรายในประเด็นการก่อการร้าย โดย Mr. Khalid Koser ผู้อ านวยการบริหารกองทุนชุมชนระดับโลกว่าด้วย
การปฏิสัมพันธ์และการฟ้ืนสภาพ (Global Community Engagement and Resilience Fund : GCERF) 
และ Mr. Ahmed Seif El – Dawla หัวหน้าส่วน ส านักผู้บริหารด้านการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งสหประชาชาติ 
(Counter – Terrorism Committee Executive Directorate : CTED) กล่าวมุ่งเน้นการน าเสนอบทบาทของ
รัฐสภาที่ควรด าเนินการเพ่ือต่อต้านการก่อการร้าย โดยเฉพาะบทบาทต่อการพิจารณากฎหมายและการตรวจสอบ 
รวมทั้งได้เน้นสนับสนุนให้ขยายความร่วมมือที่เก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าวในทุกระดับ 

 ที่ประชุมฯ มุ่งหมายที่จะแสวงหาค าตอบและแลกเปลี่ยนสถานการณ์ด้านการก่อการร้าย        
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเน้นการอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางที่รัฐสภาสมาชิกจะร่วมกันผ่านความร่วมมือระดับภูมิภาคเพ่ือ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย ความท้าทายในการก าหนดนิยามของ “การก่อการร้าย” และบรรทัดฐาน
สากลเพ่ือจัดการปัญหา ความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนากับการก่อการร้าย บทบาทของรัฐสภาในการท างานกับ 

คณะผู้แทนสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ ขณะร่วมรับฟังและกล่าวถ้อยแถลงในการอภิปราย 
ในหัวข้อ “การก่อการร้าย : ความจ าเป็นในการยกระดับความร่วมมือระดับโลก 

เพื่อต่อต้านภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยและสิทธสิ่วนบุคคล” 
 



๙ 

 

ประชาสังคมและเหยื่อจากการก่อการร้ายในทุกระดับ และการส่งเสริมจากรัฐสภาเพ่ือสนับสนุนแนวนโยบายและ
ความร่วมมือสากล  
 

  ในโอกาสนี้ นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อ       
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภา ว่าด้วยสันติภาพและความม่ันคงระหว่างประเทศ โดยกล่าวว่า        
ในฐานะที่ตนเคยเป็นเหยื่อของการวางระเบิด จึงถือเป็นโอกาสส าคัญที่ได้ร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนกับ       
ที่ประชุมฯ ในเรื่องการก่อการร้าย โดยเห็นว่าประชาคมโลกควรก าหนดนิยามของค าว่า “การก่อการร้าย” เพ่ือจัดการกับ
ปัญหา ปัจจุบัน การก่อการร้ายมีมิติและรากเหง้าของปัญหา อาทิ ความยากจน ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม และ
การไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งควรได้รับการแก้ไขเพ่ือจัดการกับปัญหาการก่อการร้าย          
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังพบว่าโลกของเราถูกจู่โจมในลักษณะการก่อการร้ายทางไซเบอร์ต่อ
โครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศ อีกทั้งประสบกับอาชญากรรมต่อสตรีและเด็ก การค้ามนุษย์      
ยาเสพติด และอาวุธยุทโธปกรณ์ การฟอกเงิน และอ่ืน ๆ ซึ่งเกิดขึ้นทั้งทางกายภาพและทางไซเบอร์ จึงควรมี
มาตรการเพ่ือจัดการกับปัญหาเหล่านี้ โดยในส่วนของประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แก้ไขกฎหมาย
ที่เกี ่ยวข้องกับการก่อการร้าย อาทิ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่     
การก่อการร้าย และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลไทยและสภา-      
นิติบัญญัติแห่งชาติไทยทราบดีว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยระยะเวลาและขั้นตอนการด าเนินการ อีกทั้ง
อาจประสบกับการวิพากษ์โดยสาธารณะ อย่างไรก็ดี หากไม่ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเราไม่อาจที่จะประสบ-
ความส าเร็จในการจัดการกับปัญหาการก่อการร้าย ในตอนท้าย นายอนุศาสน์ฯ กล่าวว่าไทยให้ความส าคัญกับ
การต่อต้านการก่อการร้าย และเชื่อว่าเป้าหมายการแก้ไขปัญหานี้กับการธ ารงไว้ซึ่งประชาธิปไตยควรก าหนดไว้ต่างกัน  
กำรก่อกำรร้ำย และ/หรือสงครำมที่พัฒนำกำรมำจำกไซเบอร์สเปซ รวมถึงเรียกร้องให้รัฐสภำสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้เกิด
กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนที่รวมถึงภำคเอกชน ภำควิชำกำรและเทคนิค ประชำสังคม และองค์กร -       
ด้ำนสตรี ในกำรแก้ปัญหำภัยคุกคำมด้ำนไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT) อีกทั้ง
กระตุ้นให้สหภำพรัฐสภำร่วมกับองค์กรระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนควำมร่วมมือทำงรัฐสภำระหว่ำง-
ประเทศในกำรส่งเสริมข้อตกลงร่วมกันที่จะประกันกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศระดับประเทศที่ดีขึ้น ปลอดภัย และ
เหมำะสม ส่งเสริมกำรแบ่งปันแบบปฏิบัติที่ดีในกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นที่จะน ำไปสู่สันติภำพ ควำมมั่นคงและ
เสถียรภำพระหว่ำงประเทศ รวมถึงกำรพัฒนำกลไกควำมร่วมมือ นอกจำกนี้ ยังเรียกร้องให้สหภำพรัฐสภำ
กระตุ้นสหประชำชำติให้รับรองข้อมติที่ยับยั้งกำรติดตำมตรวจสอบกำรใช้ไซเบอร์อย่ำงผิดกฎหมำย และ    
กำรโจมตีทำงไซเบอร์ต่อสำธำรณูปโภคท่ีส ำคัญ เช่น กำรประปำ ไฟฟ้ำ และเครือข่ำยโรงพยำบำล 
   ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้น ำส่งหัวข้อวำระ (Subject item) ของข้อมติที่จะมีกำรรับรอง  
ในกำรประชุมสมัชชำสหภำพรัฐสภำ ครั้งที่ ๑๓๔ เรื่อง “กำรก่อกำรร้ำย : ควำมจ ำเป็นในกำรยกระดับควำมร่วมมือ
ระดับโลกเพ่ีอต่อต้ำนภัยคุกคำมต่อประชำธิปไตยและสิทธิส่วนบุคคล (Terrorism :  The need to enhance 
global cooperation against the threat to democracy and individual rights)” ซึ่งที่ประชุมสมัชชำ-
สหภำพรัฐสภำ ครั้งที่ ๑๓๒ ได้ให้กำรรับรอง โดยมี Ms. Chantal Guittet สมำชิกรัฐสภำฝรั่งเศส และ Mr. Dinesh Triverdi 
สมำชิกรัฐสภำอินเดีย ท ำหน้ำที่ผู้เสนอรำยงำน (Rapporteurs) 

 

๔. การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภา ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน        
การคลังและการค้า (คณะกรรมาธิการสามัญ คณะที่ ๒)  
  การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภา ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและ
การค้า (The Standing Committee on Sustainable Development, Trade and Finance) ในโอกาส
การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๓ และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๐ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) 



๑๐ 

 

นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาตทิี่เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย (๑) นางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ 
(๒) นายกิตติ วะสีนนท์ (๓) คุณหญิงทรงสุดา  ยอดมณี  (๔) นางสาวจินตนันน์ ชญาต์ร  ศุภมิตร และ (๕) นายสมพล พันธุ์มณี 
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภา ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า ได้พิจารณา
ระเบียบวาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 

๑)  “การมีส่วนร่วมของรัฐสภาในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๑ (Parliamentary Contribution to the 2015 UN Climate Change Conference)”
ที่ประชุมฯ ได้รับฟังการน าเสนอในหัวข้อ “การศึกษาเกี่ยวกับการออกกฎหมายว่าด้วยสภาพภูมิอากาศในระดับโลก 
ป ร ะจ า ปี  ๒๕๕๘  ( 2015 Global Climate Legislation Study) ”  โ ด ย  Ms. Alina Averchenkova                 
ผู้ศึกษาวิจัยจากสถาบันวิจัยแกรนธัม (Grantham Research Institute) สหราชอาณาจักร มีสาระส าคัญ
ได้แก่ การศึกษาครอบคลุม ๙๘ ประเทศ รวมถึงสหภาพยุโรป แสดงถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึงร้อยละ ๙๓ 
และพบว่ากฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่า
ทุก ๕ ปี นับแต่ ปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา โดยกฎหมายประมาณครึ่งหนึ่ง (๓๙๘ ฉบับ) ผ่านโดยฝ่ายนิติบัญญัติ และอีก
ครึ่งหนึ่ง (๔๐๘ ฉบับ) ผ่านโดยฝ่ายบริหาร (กฎกระทรวง) และในปี ๒๕๕๗ มีกฎหมายและนโยบายใหม่ ๆ จ านวน 
๔๖ ฉบับ ที่ผ่านความเห็นชอบ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่มีจ านวน ๘๒ ฉบับ 

จากนั้น ที่ประชุมฯ ได้อภิปรายเชิงแลกเปลี่ยนต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐสภา         
ในโอกาสการประชุม COP21 (Preliminary draft outcome document of the Parliamentary Meeting on 
the occasion of the UN Climate Change Conference (COP21/CMP11)) ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๕ - ๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ โดย Mr. Hervé Maurey สมาชิกวุฒิสภาฝรั่งเศส ท าหน้าที่ผู้เสนอรายงาน (Rapporteur) ซึ่งร่าง
เอกสารฯ จะมีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของที่ประชุมฯ และการขอแก้ไขอย่างเป็นทางการเมื่อมี
การน าร่างแอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสหภาพรัฐสภา ก่อนที่จะมีการรับรองเอกสารผลลัพธ์ฯ ดังกล่าว        
ในการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุม COP21  

ที่ประชุมฯ อภิปรายเห็นด้วยกับร่างเอกสารผลลัพธ์ฯ และเน้นการให้ความช่วยเหลือกับประเทศ
เปราะบางและก าลังพัฒนาในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเน้นบทบาทที่ส าคัญของ
สมาชิกรัฐสภาในการตรากฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้การจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประสบผลส าเร็จ และควบคุมตรวจสอบการด าเนินการของรัฐบาลตามนโยบายและข้อตกลงระหว่างประเทศ    
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมฯ ยังเห็นความจ าเป็นในการสร้างความตระหนักในระดับนานาชาติ 
โดยประเทศพัฒนาแล้วควรให้ความเห็นชอบและปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ 
ได้รับทราบข้อมูลเพ่ิมเติมจาก Mr. Serguei Tchelnokov เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสหภาพรัฐสภา 
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการรัฐสภาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Parliamentary Action Plan on 
Climate Change) อันเป็นความพยายามก้าวแรกของสหภาพรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะมีการอภิปรายเชิงแลกเปลี่ยนในแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ในการประชุมรัฐสภา      
ในโอกาสการประชุม COP21 ณ กรุงปารีส และจะให้การรับรองแผนปฏิบัติการฯ ในการประชุมสมัชชา-
สหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๔ ณ กรุงลูซากา สาธารณรัฐแซมเบีย ต่อไป 

ในการนี้  นายกิตติ  วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ       
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมข้างต้นว่า ร่างเอกสารฯ ดังกล่าวนับเป็นพ้ืนฐานที่ดี แต่ควรเน้นการสร้างแรงบันดาลใจ
และสนับสนุนในสิ่งที่จะตกลงกันได้และเป็นเป้าหมายระยะยาวที่นานาประเทศจะสามารถร่วมมือกันในการแก้ไข
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังได้ตั้งข้อสังเกตว่าร่างเอกสารฯ สะท้อนประเด็นต่าง ๆ ในเรื่อง



๑๑ 

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งได้มีการด าเนินการแล้วโดยสหประชาชาติ จึงควรปรับปรุงประเด็นดังกล่าวให้มอง
ไปข้างหน้า (look forward) นอกจากนี้ ยังอาจมีปัญหาในการจัดท าเอกสารภาษาอังกฤษซึ่งอาจมีถ้อยค าและ
ค าศัพท์ที่ยังคลาดเคลื่อน ดังนั้น จึงควรหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพ่ือจัดท าร่างเอกสารให้สมบูรณ์และมีความถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้แทนสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ ขณะร่วมรับฟังและกล่าวถ้อยแถลงในการอภิปราย 
ในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของรัฐสภาในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาวา่ด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๑ 

(Parliamentary Contribution to the 2015 UN Climate Change Conference)” 

 ๒) การอภิปรายในหัวข้อ “การยืนหยัดปกป้องต่อการท าลายล้างและการบ่อนท าลายมรดก
ทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติ (Ensuring lasting protection against 
destruction and deterioration for the tangible and intangible cultural heritage of humanity)”  

ที่ประชุมฯ ได้รับเกียรติจากผู้ เชี่ยวชาญ ได้แก่ Mr. Giovanni Boccardi หัวหน้าฝ่าย
วัฒนธรรม หน่วยเตรียมความพร้อมและเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินประจ าองค์การยูเนสโก (Head of Cultural 
Sector, Emergency Preparedness and Response Unit, UNESCO) มาร่วมอภิปรายในที่ประชุมฯ     
โดยมี Mr. Alain Destexhe สมาชิกวุฒิสภาจากเบลเยียม เป็นผู้ด าเนินการอภิปราย ทั้งนี้ สารัตถะที่ได้รับ
จากการประชุมฯ จะได้รับการพิจารณาเพ่ือเตรียมการจัดท าร่างข้อมติ (Draft Resolution) ในหัวข้อดังกล่าว 
ในโอกาสการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๔ และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงลูซากา 
สาธารณรัฐแซมเบีย ต่อไป โดยมี Mr. Alain Destexhe สมาชิกวุฒิสภาเบลเยียม และ Mr. Hamid Kouskous 
สมาชิกสภาที่ปรึกษาราชอาณาจักรโมร็อกโก ท าหน้าที่ผู้เสนอรายงาน (Rapporteurs) 

ที่ประชุมฯ ได้อภิปรายและร่วมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งน ามาใช้ในการปกป้องมรดก-  
ทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างอันเป็นรูปธรรมด้านกฎหมายและนโยบายที่ออกโดยรัฐสภา ที่ประชุมฯ 
ยังได้อภิปรายเกี่ยวกับข้อมติที่จะจัดท าควรส่งเสริมประเทศต่างๆ ในการน าคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม โดยให้การศึกษาในโรงเรียนและในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งสมาชิกรัฐสภาควรมีบทบาท      
มากยิ่งขึ้นในการสนับสนุนสถาบันที่เก่ียวข้องและความร่วมมือในทุกภาคส่วน  

ในการนี้ นางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม
คณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภา ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้าในหัวข้อดังกล่าว โดยมี
สาระส าคัญ คือ ศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนานับเป็นสมบัติล้ าค่าของมวลมนุษยชาติ และบ่งบอกตัวตนว่าเราเป็นใคร 
มาจากไหน อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราทุกคนและเติมเต็มให้เราทุกคนมีความสมบูรณ์  การสูญเสีย
มรดกทางวัฒนธรรมจึงเป็นการท าลายทรัพย์สมบัติของมนุษยชาติ ความพยายามในการปกป้องและความร่วมมือ
จึงเป็นสิ่งสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของปวงชน วัฒนธรรมและ



๑๒ 

 

ศาสนาจากทุกมุมโลกจึงควรแสดงบทบาทอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ได้เสนอแนะแนวทาง ดังนี้ (๑) รัฐบาล
และรัฐสภาควรให้การสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ (๒) ควรก าหนดให้มี “วันวัฒนธรรมสากล” (World 
Cultural Day) ในทุกวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ของทุกปี และ (๓) ควรมีการทบทวนและแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วย
การคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมกรณีพิพาททางอาวุธ พ.ศ.๒๔๙๗ (ค.ศ. ๑๙๕๔) ขององค์การการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก  โดยควรตระหนักถึงการส่งเสริม การอนุรักษ์ 
การคุ้มครองและการเคารพในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมทั้งหมดในทุกห้วงเวลา ส าหรับประเทศไทย สภานิติบัญญัติ-
แห่งชาติก าลังอยู่ในระหว่างการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับอนุสัญญาของยูเนสโกว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ค.ศ. ๒๐๐๓) 
ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี อันแสดงถึงการมีส่วนร่วมเล็กๆ ในความพยายามระดับโลก เพ่ือสงวนรักษาไว้ซึ่ง
มรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางพิไลพรรณ  สมบัติศิร ิผู้แทนสภานิติบัญญัตแิห่งชาต ิขณะกล่าวถ้อยแถลงในการอภิปราย ในหัวข้อ 
“การยืนหยัดปกป้องต่อการท าลายล้างและการบ่อนท าลายมรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาต ิ   

(Ensuring lasting protection against destruction and deterioration for the tangible and intangible cultural heritage of humanity)” 
  

๕. การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภา ว่าด้วยประชาธิปไตยและ       
สิทธิมนุษยชน (คณะกรรมาธิการสามัญ คณะที่ ๓) 

  การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภา ว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน 
(The Standing Committee on Democracy and Human Rights) ในโอกาสการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา 
ครั้งที่ ๑๓๓ และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นในวันที่  ๑๘ – ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๓ 
และ ๔ ชั้น ๐ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมี Ms. A.  King 
สมาชิกสภาผู้แทนจากประเทศนิวซีแลนด์ หัวหน้าคณะผู้แทนฯ เป็นประธานการประชุมแทน Ms. F. Naderi 
ผู้แทนสภาประชาชนจากสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ประธานคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งไม่สามารถมาเข้าร่วม-     
การประชุมในครั้งนี้ได้ พร้อมด้วยผู้เสนอรายงานการประชุมที่เป็นผู้จัดท าร่างข้อมติการประชุมมาน าเสนอ 
ประกอบด้วย Ms. B. Jónsdóttir จากสาธารณรัฐไอส์แลนด์ และ Mr. H.J. Jhun จากสาธารณรัฐเกาหลี ส าหรับ
ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย (๑)  นายศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  (๒) นางจินตนันท์  
ชญาต์ร  ศุภมิตร  (๓) นางสุรางคณา  วายุภาพ และ (๔) นายศักดิ์ชัย  ธนบุญชัย 
 



๑๓ 

 

  วันที่  ๑๘ - ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา ที่ประชุมฯ ได้รายงาน
การขอเสนอแก้ไขร่างข้อมติการประชุม (proposed amendment) หัวข้อเรื่อง “ประชาธิปไตยในยุคดิจิทัลกับ
ภัยคุกคามต่อความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล” (Democracy in the digital era and the threat to 
privacy and individual freedoms) ซึ่งมีผู้เสนอขอแก้ไข ๑๑๕ ข้อเสนอ จาก ๑๕ ประเทศ ได้แก่ แคนาดา จีน 
คิวบา ฝรั่งเศส อินเดีย อิหร่าน เคนยา ปากีสถาน โรมาเนีย รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์ ไทย สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ 
เวเนซุเอลา และเวียดนาม นอกจากนี้ยังมีค าเสนอขอแก้ไข ๓ ข้อ จากการประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรี โดยเปิดโอกาส
ให้ประเทศที่ขอเสนอแก้ไขร่างข้อมติได้อภิปรายให้เหตุผลในการขอแก้ไข จากนั้น จะเป็นการลงคะแนนเสียง
รับหรือไม่รับค าขอแก้ไขนั้น  ๆ 
 

  ในการนี้ นายศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้อภิปรายเหตุผลสนับสนุน
ต่อที่ประชุมฯ ดังนี้ 
  ๑. การเสนอขอแก้ไขในย่อหน้าอารัมภบทที่ ๙ (Preamble paragraph 9) โดยให้เพ่ิม
ข้อความค าว่า “สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” (National Human Rights Institution) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักการของสหประชาชาติที่ให้ความส าคัญต่อองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเน้นการมีบทบาทในการ
ด าเนินงานที่ เป็นอิสระ ส่งเสริมและควบคุมให้เกิดมาตรฐานในการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนตาม
มาตรฐานสากล ให้ลงไปสู่ระดับชาติอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๒. การเสนอขอแก้ไขในย่อหน้าบทปฏิบัติการที่ ๘ (Operative paragraph 8) โดยขอเพ่ิมเติม
ค าว่า “ที่ชอบด้วยกฎหมาย” (legitimacy) เพ่ือให้เนื้อหามีความสมบูรณ์ ครบถ้วน เพราะค านี้จะปรากฏใน
กฎหมายสิทธิมนุษยชนหรือข้อมติของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนบ่อยครั้ง  
  ๓. การขอเสนอแก้ไขในย่อหน้าบทปฏิบัติการที่ ๑๒ (Operative paragraph 12) เป็นการขอ
เพ่ิมเติมค าว่า “สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” (National Human Rights Institution) โดยมีเหตุผล
เช่นเดียวกับท่ีกล่าวไว้ในการขอแก้ไขย่อหน้าอารัมภบทที่ ๙ 
  ทั้งนี้ ข้อเสนอขอแก้ไขร่างข้อมติฯ จากคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับคะแนนเสียง      
ข้างมากสนับสนุนให้มีการแก้ไขตามที่เสนอ 

 

 
 

นายศักดิ์ทพิย ์ ไกรฤกษ์ สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิห่งชาตขิณะอภปิรายเหตุผลสนับสนุนการขอเสนอแก้ไขร่างข้อมติฯ ต่อทีป่ระชมุ 
 



๑๔ 

 

                                               
นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมติร (ซา้ย) และนางสุราคณา  วายุภาพ (ขวา) สมาชิกสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิ

ขณะร่วมให้ความเห็นชอบในการแก้ไขร่างข้อมติการประชุม 
 

  วันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา ผู้ร่วมเสนอรายงาน (Co – rapporteurs)     
ได้เสนอร่างข้อมติที่มีการแก้ไขตามที่ที่ประชุมมีมติลงคะแนน จากนั้น ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณา และให้การ
รับรองข้อมติดังกล่าว ในช่วงท้ายของการประชุม ที่ประชุมฯ ได้ท าการลงคะแนนเสียงเลือกหัวข้อการอภิปราย
ส าหรับการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๕ โดยหัวข้อที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมาก คือเรื่อง 
“เสรีภาพของสตรีในการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ทางการเมืองโดยปราศจากการแทรกแซง : หุ้นส่วน
ระหว่างชายและหญิงในการประกันการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองทุกแง่มุมโดยเสรีและปลอดภัย (The 
freedom of women to participate in political process without interference : partnerships 
between men and women to ensure their free and safe participation in all aspects of the political 
process) ซึ่งน าเสนอโดยรัฐสภาเครือรัฐออสเตรเลีย ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้แต่งตั้ง Ms. L. Markus สมาชิก
รัฐสภาจากเครือรัฐออสเตรเลียเป็นหนึ่งในผู้เสนอรายงาน (Rapporteur) ส าหรับการจัดท าร่างข้อมติ และให้
ประธานสหภาพรัฐสภาหารือกับกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ในการสรรหาผู้เสนอรายงานอีกหนึ่งคน  
  นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบข้อเสนอร่วมกันจากประเทศเม็กซิโกและสหราชอาณาจักร 
ในการจัดอภิปรายภายใต้หัวข้อ “รัฐสภาที่โปร่งใส : การสร้างสมาคมแห่งการมีส่วนร่วม” (Open 
Parliaments : Building an association on accountability) ในโอกาสการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา 
ครั้งที่ ๑๓๔ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงลูซากา สาธารณรัฐแซมเบีย ทั้งนี้ การอภิปรายนี้จะไม่มีข้อมติการประชุม 
นอกจากนี้ จะแบ่งเวลาส่วนหนึ่งของการประชุมเพ่ือพิจารณาความก้าวหน้าเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และการบูรณาการความเห็นที่เกิดข้ึนเพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินงานของสหภาพรัฐสภาด้วย  
  ที่ประชุมฯ คาดหวังที่จะเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมสมัชชา ใหญ่-
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
 

๖. การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภา ว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ
(คณะกรรมาธิการสามัญ คณะที่ ๔)  
  การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ  ว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ  (The Standing 
Committee on United Nations Affairs) ในโอกาสการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๓ และการ
ประชุมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเมื่อวันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๐ 
ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมนีายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติ-
บัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนฯ เข้าร่วมการประชุม ที่ประชุมดังกล่าวได้มีการอภิปรายย่อย (Panel discussion) ใน ๒ หัวข้อ 
หัวข้อแรก คือ เรื่อง “การทบทวนภารกิจของคณะกรรมการสหประชาชาติ ว่าด้วยการสร้างสันติภาพ      



๑๕ 

 

(Review of the work of the UN Peacebuilding Commission)” ประเด็นส าคัญจากการอภิปรายของ    
ที่ประชุมฯ มี ๓ ประเด็น ดังนี้ 
 

 
 

นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัตแิห่งชาติ ผู้แทนสภานิติบัญญตัิแห่งชาติในการประชุมสมชัชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๓  
และการประชมุอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ 

 

  - ประเด็นแรก คือ เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง     
มักสืบเนื่องมาจากต้นเหตุ (Root cause) ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตามบริบทของประเทศนั้น ๆ    
ภาคสังคมของประเทศเหล่านี้จึงควรมีบทบาทน าในการสร้างสันติภาพ   
  - ประเด็นที่สอง คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหประชาชาติควรวางบทบาทของตนเป็นผู้สร้าง
สมรรถนะ (Capacity - builder) มากกว่าที่จะเป็นผู้สร้างสันติภาพ (Peacebuilder) โดยแง่มุมหนึ่งของการสร้าง
สมรรถนะ ได้แก่ การพัฒนาสถาบันพื้นฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะรัฐสภา เนื่องจากเป็นสถาบันที่สามารถเชื่อมผสาน
เจตจ านงของท้องถิ่นต่าง ๆ สู่อ านาจทางการเมืองในระดับประเทศได้  และ 
  - ประเด็นสุดท้าย คือ ที่ประชุมเห็นพ้องกับข้อคิดเห็นของผู้แทนรัฐสภาสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
เกี่ยวกับความส าคัญของแนวทางระดับภูมิภาค (Regional approach) ในการสร้างสันติภาพ  ด้วยเห็นว่า          
หากปราศจากความร่วมมือจากประเทศรอบข้างแล้ว ภารกิจการสร้างสันติภาพย่อมเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
  อีกหัวข้อหนึ่ง คือ เรื่อง “บทบาทของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในการแก้ไขข้อพิพาท
ระหว่างประเทศ (The role of the International Court of Justice (ICJ) in the settlement of international 
disputes)” ประเด็นส าคัญจากการอภิปรายของที่ประชุมมี ๓ ประเด็น ดังนี้ 
  - ประเด็นแรก คือ หากมีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะถือเป็น
กลไกส าคัญกลไกหนึ่งที่เอ้ืออ านวยต่อสันติภาพ  อย่างไรก็ดี ศาลดังกล่าวจะตัดสินข้อพิพาทและมีผลผูกพันได้      
ก็ต่อเมื่อคู่กรณียอมรับเขตอ านาจของศาล   
  - ประเด็นที่สอง คือ การยื่นฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ถือเป็นการแก้ไขข้อพิพาท      
ที่เอ้ือต่อสันติภาพ (Act of peace) และสอดคล้องกับกฎบัตรของสหประชาชาติ (UN Charter)  ฉะนั้น จึงเป็นไปได้
ที่ประเทศคู่กรณีจะยังคงความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน แม้จะอยู่ระหว่างการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลก็ตาม และ 
  - ประเด็นสุดท้าย คือ เนื่องจากยุคสงครามเย็นได้ผ่านพ้นไปแล้ว ปัญหาเกี่ยวกับความไม่เป็นกลาง
ของผู้พิพากษาจึงหมดไป ปัจจุบัน สิ่งที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศควรปฏิรูป คือ เรื่องกระบวนการทางศาล 
(Court procedures)  อย่างไรก็ดี ที่ประชุมฯ มิได้อภิปรายลงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว 
 
 

 



๑๖ 

 

๗. การประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรี  ครั้ งที่  ๒๒ (The 22nd Meeting of Women 
Parliamentarians) 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ม า ชิ ก รั ฐ ส ภ า ส ต รี  ค รั้ ง ที่  ๒ ๒  ( The 2 2 nd Meeting of Women 
Parliamentarians) จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๘.๐๐ นาฬิกา และวันอังคารที่ ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๐ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส ส าหรับผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ๑) นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ 
๒) นางสุรางคณา วายุภาพ ๓) คุณหญิงทรงสุดา  ยอดมณี และ ๔) นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล โดยมีผู้แทนกว่า ๑๒๗ 
คน จาก ๗๕ ประเทศและตัวแทนจากองค์การระหว่างประเทศต่างๆ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมี Ms. Mensah - 
Williams สมาชิกรัฐสภานามิเบียและประธานคณะกรรมาธิการประสานงานสมาชิกรัฐสภาสตรี ท าหน้าที่ประธาน       
ในการประชุม ทั้งนี้  ที่ประชุมฯ ได้อภิปรายโดยเน้นมิติและบทบาทของสตรีตามหัวข้อร่างข้อมติของ
คณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภา ว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน และหัวข้อการอภิปรายทั่วไป 
(General Debate) ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๓ ดังนี้  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้แทนสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ ขณะร่วมรับฟังและกล่าวถ้อยแถลงในการอภิปราย 
ในหัวข้อ “ประชาธปิไตยในยุคดิจิทัลและภัยคุกคามต่อความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพส่วนบุคคล” 
 

๑) ร่างข้อมติของคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภา ว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิ -
มนุษยชน (The Standing Committee on Democracy and Human Rights) หัวข้อ “ประชาธิปไตยในยุค
ดิจิทัลและภัยคุกคามต่อความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพส่วนบุคคล” (Democracy in the digital era and the 
threat to privacy and individual freedoms)   ที่ประชุมฯ เห็นว่ายุคดิจิทัลมีความส าคัญยิ่งต่อการส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเกิดการเผยแพร่ข้อมูล
และความคิดอย่างเสรี อย่างไรก็ดี ที่ประชุมฯ ได้แสดงความกังวลต่อการเกิดอาชญากรรมออนไลน์ทั้งทาง
อินเตอร์เน็ตและบนเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล การคุกคาม
และความรุนแรงทางเพศ รวมถึงการค้ามนุษย์ ซึ่งมักส่งผลกระทบต่อสตรี เด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก        
ที่ประชุมฯ เรียกร้องให้มีการน าสิทธิมนุษยชนมาใช้ในโลกไซเบอร์ และเรียกร้องให้รัฐสภารับประกันว่าจะมีการ
บัญญัติกฎหมายและข้อบังคับ (Administrative Provisions) เพ่ือต่อต้านการกระท าที่มีพ้ืนฐานบนความ
รุนแรงทางเพศ  

ในโอกาสนี้ นางสุรางคณา  วายุภาพ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ
ดังกล่าว มีสาระส าคัญ คือ ร่างข้อมตินี้ค่อนข้างมีความสมบูรณ์และครอบคลุมดีอยู่แล้ว เนื่องจากประชาธิปไตย
ในยุคดิจิทัลจะต้องค านึงถึงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งเมื่อพิจารณาประเด็นความเสมอภาคระหว่างหญิงชายจึง
ไม่จ าเป็นต้องเพ่ิมเติมใดๆ แต่ควรค านึงถึงบางประเด็นเฉพาะ อาทิ ควรเพ่ิมในประเด็นการให้ความคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนซึ่งนับว่ามีความส าคัญมาก  



๑๗ 

 

๒)  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายทั่วไป (General Debate) ในการประชุมสมัชชาสหภาพ-
รัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๓ สมาชิกรัฐสภาสตรีได้อภิปรายในหัวข้อ “มาตรการทางศีลธรรมและทางเศรษฐกิจเพ่ือการ
โยกย้ายถิ่นฐานที่เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและมีมนุษยธรรมมากขึ้น ”  (The moral and economic 
imperative for fairer, smarter and more humane migration) การอภิปรายมุ่งเน้นที่ปัจจัยอันน าไปสู่
การย้ายถิ่นฐานของผู้หญิง รวมถึงความท้าทายและโอกาสในการย้ายถิ่นฐานของผู้หญิง ผู้เข้าร่วมการประชุม
แสดงความคิดเห็นว่าผู้หญิงถูกบังคับให้อพยพเนื่องจากสงคราม ความขัดแย้งหรือความรุนแรง  ซึ่งพวกเขา
ประสบในประเทศต้นทางหรือด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ที่ประชุมฯ เน้นถึงบทบาทที่ส าคัญของผู้ย้ายถิ่นฐานที่เป็น
ผู้หญิงในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต้นทางและโอกาสส าหรับประเทศปลายทาง อย่างไรก็ดี 
พวกเธอเหล่านี้มักประสบกับความท้าทายใหม่ๆ และประสบการณ์ที่สาหัสในประเทศผู้รับและบ่อยครั้งที่ไม่มี
ช่องทางแสวงหาการคุ้มครองจากรัฐ อีกทั้งยังต้องเผชิญกับการคุกคามอ่ืนๆ อาทิ การค้ามนุษย์ ความรุนแรงทางเพศ
และการถูกบังคับหรือการแต่งงานก่อนวัยอันควร   
  ที่ประชุมฯ เน้นย้ าถึงความส าคัญในการให้สัตยาบันความตกลงระหว่างประเทศเพ่ือคุ้มครอง
สิทธิสตรีและผู้ย้ายถิ่น แต่เหนืออ่ืนใดเพ่ือประกันว่ามีการน าความตกลงเหล่านั้นไปปฏิบัติจริง  
  นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้อภิปรายในหัวข้อที่ส าคัญ ๒ หัวข้อ ได้แก่ “บทบาทของรัฐสภา
ในการตรวจสอบและเจตจ านงทางการเมือง” (Parliamentary oversight and political will) โดยการ
อภิปรายมุ่งเน้นเรื่องเจตจ านงทางการเมืองที่จ าเป็นต่อการประกันความรับผิดชอบของรัฐบาล ซ่ึงการอภิปราย
มีสาระส าคัญ คือ การตรวจสอบการท างานของรัฐบาลในหลายประเทศด าเนินการโดยฝ่ายค้าน และมี
วัฒนธรรมประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง มีการแบ่งแยกอ านาจระหว่างฝ่ายต่างๆ ของรัฐบาลอย่างชัดเจน รวมถึง
กระบวนการตรวจสอบที่จัดตั้งอย่างชัดเจน ในขณะที่ผู้มีอ านาจของพรรคการเมืองอาจมีความส าคัญต่อการ
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและอาจด าเนินการแตกต่างจากมติของพรรคได้ สื่อมวลชนยังมอิีทธิพลต่อเจตจ านง
ทางการเมืองในการท าหน้าที่ตรวจสอบของรัฐสภา ในฐานะที่เป็นกระบอกเสียงของประชาชน สื่อมวลชนท าให้
สมาชิกรัฐสภาที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าใจถึงความต้องการของประชาชนในเขตเลือกตั้ง   
  ส าหรับการอภิปรายในหัวข้อ “อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
และข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๑๓๒๕: ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายนับเป็น
สิ่งจ าเป็นต่อสันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืน” (CEDAW and UN Security Council resolution 1325: 
Gender equality as a prerequisite of sustainable peace and security) ในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปี ของ      
ข้อมติของคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ๑๓๒๕ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเกี่ยวกับการน า     
ข้อมติดังกล่าวไปปฏิบัติ ที่ประชุมฯ อภิปรายโดยเน้นความส าคัญในเรื่องการส่งเสริมการเป็นตัวแทนของสตรีในรัฐสภา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบและสันติภาพ การส่งเสริมบทบาทของรัฐสภา     
ในการน าข้อมติ ๑๓๒๕ ไปปฏิบัติในระดับประเทศ และการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอเพ่ือคุ้มครองสตรี
และเพ่ือคุ้มครองการพ่ึงพาตนเองในสถานการณ์ความขัดแย้งและภายหลังความขัดแย้ง ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการแบ่งปันกองทุนในกระบวนการสร้างสันติภาพร้อยละ ๑๕ อย่างเท่าเทียมกันระหว่างเพศ 
 

๘. การประชุมกลุ่มอาเซียน + ๓ และการประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย – แปซิฟิก 
  การประชุมกลุ่มอาเซียน + ๓ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  ณ 
ห้องประชุม ๕ และ ๖  ชั้น ๓ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประกอบด้วย (๑) นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะผู้แทนฯ 
(๒) นายกิตติ  วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๓) นายศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติ-
แห่งชาติ (๔) นายสมพล  พันธุ์มณี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ (๕) นายศักดิ์ชัย  ธนบุญชัย สมาชิก-
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการนี้ ที่ประชุมดังกล่าวมีมติที่ส าคัญ ๔ เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
 



๑๘ 

 

 

 
 

(จากซ้าย) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัตแิห่งชาติ ทีป่รึกษาคณะผู้แทนฯ, นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัตแิห่งชาต ิผู้แทนฯ, , 
นายสุรชัย เลี้ยงบญุเลิศชยั รองประธานสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ หัวหน้าคณะผู้แทนฯ นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาต ิผู้แทนฯ           
และนายสมพล พันธุ์มณ ีสมาชิกสภานิติบญัญัตแิห่งชาติ ทีป่รึกษาคณะผู้แทนฯ ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมกลุม่อาเซียน+๓ ของสหภาพรัฐสภา 

 

   ๑)  ที่ประชุมฯ ได้มีมติเสนอชื่อ Hon. Mr. Tran Van Hang สมาชิกสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐ-สังคม
นิยมเวียดนาม ผู้ลงสมัครชิงต าแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา และ Hon. Mrs. Dwie Aroem Hadiatie 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผู้ลงสมัครชิงต าแหน่งสมาชิกคณะท างานของคณะกรรมาธิการ
สามัญ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า ไปยังที่ประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย - แปซิฟิกของสหภาพ
รัฐสภา เพื่อพิจารณาเสนอชื่อไปยังที่ประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภาต่อไป   
   ๒) ที่ประชุมฯ ได้มีมติไม่เสนอแนวทางการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกบรรจุวาระ
เร่งด่วนลงในระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๓ เพ่ือเปิดทางให้รัฐสภาสมาชิกใช้ดุลยพินิจ
ในการลงคะแนนได้อย่างอิสระ  
   ๓) ที่ประชุมฯ มีมติไม่เสนอชื่อผู้ลงสมัครชิงต าแหน่งกรรมาธิการยกร่างข้อมติ ทั้งส าหรับ
คณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภา ว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน และส าหรับวาระเร่งด่วนในการ
ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา  
   ๔) ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ในฐานะรัฐสภาไทย) เป็นประธานกลุ่ม-
อาเซียน+๓ ของสหภาพรัฐสภา ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๔ ณ กรุงลูซากา สาธารณรัฐ-
แซมเบีย โดยจะสิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าว เมื่อการประชุมสิ้นสุดลงและจะมีการส่งมอบต าแหน่งไปยัง
สภาแห่งชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่อไป  
 

  การประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย – แปซิฟิก (Asia – Pacific Group Meeting : APG) จัดขึ้น
ในวันเสาร์ที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๕ และ ๖ ชั้น ๓ ศูนย์การประชุมนานาชาติ 
(CICG) นครเจนีวา ผู้แทนสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย (๑) นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศ
ชัย หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๒) นายกิตติ  วะสีนนท์ (๓) นายศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์   (๔) นาย
สมพล  พันธุ์มณี และ (๕) นายศักดิ์ชัย  ธนบุญชัย โดยที่ประชุมมีสาระส าคัญ คือ 
 

  ๑)  ที่ประชุมฯ รับทราบการรายงานผลของการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา 
โดยผู้แทนกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย - แปซิฟิก จากประเทศญี่ปุ่นและประเทศฟิลิปปินส์ ดังนี้ 
   -  Mr. Shunichi Suzuki สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นและกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา
รายงานว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาด้านการเงิน ได้สรุปเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณปี 
๒๕๕๘ ว่าไม่มีปัญหาสภาพคล่องแต่อย่างใด เกี่ยวกับประเด็นร่างกิจกรรม และงบประมาณของปี ๒๕๕๙ พบว่า



๑๙ 

 

เงินค่าบ ารุงจากประเทศสมาชิกจะลดลงร้อยละ ๘.๗ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๗ โดยไม่ตัดทอนกิจกรรม ต้องขอบคุณ
ความพยายามของฝ่ายเลขานุการสหภาพรัฐสภาในการพยายามลดค่าใช้จ่าย และการสนับสนุนเงิน  บริจาคท่ี
เพ่ิมขึ้น การลดลงของเงินค่าบ ารุงและการเพ่ิมขึ้นเงินบริจาคได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร รวมถึง
งบประมาณในปี ๒๕๕๙ ได้ผ่านการเห็นชอบโดยฉันทามติแล้ว แต่ทั้งนี้ การลดลงของเงินค่าบ ารุงจากประเทศ
สมาชิกและการเพิ่มขึ้นของเงินบริจาคมิอาจเป็นเช่นนั้นเสมอไป และการที่ไม่มีการจ ากัดเรื่องเงินบริจาคอาจจะ
ส่งผลเสียต่อความเป็นอิสระขององค์การสหภาพรัฐสภาได้ ดังนั้น เราจึงต้องหันมาให้ความสนใจในประเด็นนี้ด้วย 
  นอกจากนี้  ได้รายงานถึงการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสหภาพรัฐสภากับ
สหประชาชาติว่า ขณะนี้สหภาพรัฐสภาได้น าส่งร่างข้อตกลงที่จะมีการลงนามร่วมกันระหว่างสององค์การให้กับ
เลขาธิการสหประชาชาติเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอความเห็นต่อร่างข้อตกลงฯ จาก
สหประชาชาติ 
  - Mr. Franklin M. Drilon ประธานวุฒิสภาฟิลิปปินส์และกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา 
รายงานเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมของประธานสหภาพรัฐสภาว่า มีการเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ  ของสหประชาชาติ 
และได้พบปะกับรัฐบาลและรัฐสภาบางประเทศ ได้แก่ อิตาลี มัลดีฟส์ และประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธาน
สหภาพรัฐสภาได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้ให้การ
รับรองอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลัง ปี ๒๐๑๕  (SDGs) ทั้งนี้ ในประเด็นเรื่อง
ของสถานะสมาชิกภาพ และผู้สังเกตการณ์ ซึ่งมีเนื้อหากล่าวถึงประเทศไทยว่า ขณะนี้ ระบบรัฐสภาของไทย
ขับเคลื่อนโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการบริหาร
เกี่ยวกับการที่รัฐบาลไม่สามารถด าเนินการตามเป้าหมายของโร้ดแมปเดิมได้ เนื่องจากสภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติ       
ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภารับทราบถึง
ค ามั่นของไทยที่จะด าเนินการตามโร้ดแมปสู่ความเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ รวมถึงรับทราบกรอบการ
ด าเนินงานการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งคาดหวังว่าจะแล้วเสร็จภายในเวลา ๖ เดือน และท้ายสุดสหภาพรัฐสภา
รับทราบถึงการที่รัฐบาลไทยพร้อมจะให้ความร่วมมือกับสหภาพรัฐสภา และจะรายงานความคืบหน้าใน
กระบวนการด าเนินงานตามโร้ดแมปเป็นระยะ 
  ถัดมาเป็นการสรุปการประชุมกลุ่มอาเซียน + ๓ โดยผู้แทนรัฐสภาประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็น
ประธานการประชุมมีเนื้อหาโดยสรุปคือ กลุ่มอาเซียน + ๓ สนับสนุนผู้ลงสมัครจากรัฐสภาเวียดนามในต าแหน่ง
กรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา และสนับสนุนสมาชิกรัฐสภาประเทศอินโดนีเซียในการลงสมัครต าแหน่ง
คณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภา ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า (คณะกรรมาธิการสามัญ 
คณะที่ ๒) 
 

  ๒)  ที่ประชุมฯ พิจารณาผู้ที่จะมาท าหน้าที่ในต าแหน่งต่าง ๆ ที่ว่างลงของสหภาพรัฐสภา       
ดังนี้ 
  - ต าแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ๒ ต าแหน่ง ที่ประชุมมีมติเสนอผู้แทนจากรัฐสภา
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
 

  - ต าแหน่งกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภา ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า             
ที่ประชุมฯ มีมติเสนอผู้แทนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 

  ๓) ที่ประชุมฯ พิจารณาระเบียบวาระเร่งด่วนในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๓        
โดยมีมติให้แต่ละประเทศลงคะแนนเสียงอย่างอิสระ แต่ในส่วนของคณะกรรมาธิการยกร่างข้อมติระเบียบวาระ
เร่งด่วน ที่ประชุมฯ มีมติเสนอผู้แทนจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเข้าร่วม ส่วนประธานการประชุมกลุ่มภูมิ-
รัฐศาสตร์เอเชีย – แปซิฟิก ในครั้งหน้า คือ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ 
 
 



๒๐ 

 

  ๙. การอภิปรายกลุ่มย่อย (Panel Discussion) 
  เมื่อวันที่   ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล และ             
นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร  ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มย่อยในหัวข้อ 
“ปฏิบัติการภาครัฐสภาในการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศเพ่ือต่อต้านการก่อการร้าย ” 

(Parliamentary action in meeting international commitments to counter terrorism) การอภิ ปราย
ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
   - ส่วนแรกเป็นการน าเสนอ (Presentation) เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
ของสหประชาชาติ โดยผู้แทนจาก (๑) ส านักบริหารงานกลางของคณะกรรมาธิการการต่อต้านการก่อการร้ายของ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN Security Council’s Counter - Terrorism Committee – CTC) 
(๒) ส านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on 
Drug and Crime – UNODC) และ (๓) กองทุนเพื่อการมีส่วนร่วมและความสามารถในการฟื้นคืนสู่สภาวะปกติ
ของประชาคมโลก (Global Community Engagement and Resilience Fund – GCERF) และ 
   - อีกส่วนหนึ่งเป็นการน าเสนอเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐสภาจากประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบจากความขัดแย้ง ได้แก่ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสาธารณรัฐแคเมอรูน    
ในการนี้ ผู้แทนจากรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานได้เน้นย้ าถึงการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายที่ต้นเหตุ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐสภาควรมีบทบาทในการขจัดความอยุติธรรมในสังคมและการสร้างแนวเรื่องต้าน 
(Counter - narrative) เพ่ือยับยั้งแนวเรื่องที่กลุ่มก่อการร้ายใช้ในการเสาะหา (Recruit) ก าลังคน ในขณะที่ ผู้แทน
จากสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวถึงการด าเนินงานของรัฐสภาในการตรากฎหมายเพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการแก้ไข
ปัญหาการก่อการร้าย และผู้แทนจากสาธารณรัฐแคเมอรูนกล่าวถึงการด าเนินงานของรัฐสภาในการให้สัตยาบัน
และการอนุวัติตามข้อตกลงและอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้าย 
 

 
 

นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัตแิห่งชาติ ผู้แทนสภานิติบัญญตัิแห่งชาติในการประชุมสมชัชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๓  
และการประชมุอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง ระหว่างการอภิปรายกลุ่มย่อย 

 

  ภายหลังจากการอภิปรายข้างต้นสิ้นสุดลงตามวาระในเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา แล้ว ผลปรากฏว่า   
ยังคงมีประเด็นที่ผู้เข้าร่วมสนใจจะอภิปรายเพ่ิมเติม ผู้ด าเนินการอภิปรายในขณะนั้นจึงได้เชิญผู้ที่สนใจร่วม
อภิปรายต่อนอกวาระอย่างไม่เป็นทางการ  ในวาระดังกล่าว นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติ-
แห่งชาติ ได้ร่วมเสนอประเด็นที่ส าคัญต่อที่ประชุม จ านวน ๕ ประเด็น ประกอบด้วย  
  (๑) ในการอภิปรายเกี่ยวกับการก่อการร้ายแต่ละครั้ง ควรมีการตกลงกันให้ชัดเจนว่า การก่อการร้าย   
ที่จะอภิปรายถึงมีลักษณะเช่นใดและครอบคลุมถึงการกระท าลักษณะใดบ้าง  



๒๑ 

 

  (๒) รัฐสภาสมาชิกของสหภาพรัฐสภาควรมีการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายและ       
แนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างกัน  
  (๓) ทุกฝ่ายควรตระหนักถึงภัยจากสื่อสังคม (Social media) ในฐานะที่เป็นช่องทางซึ่งกลุ่มก่อการร้าย
ใช้ในการเสาะหาก าลังคน และในขณะเดียวกัน ควรตั้งค าถามว่า เราจะสามารถเผยแพร่แนวคิดอิสลาม       
สายกลาง (Moderate Islam) เพ่ืออาจใช้เป็นแนวคิดต้าน (Counter - narrative) แนวคิดสุดโต่งรุนแรง 
(Violent extremism) ได้อย่างไร  
  (๔) ที่ผ่านมา หลายฝ่ายไม่ต้องการแสดงออกว่าตนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการก่อการร้าย 
เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการน าตนเองไปพัวพันกับปัญหาดังกล่าว  
  (๕) บางประเทศไม่ต้องการกล่าวถึงเรื่องการก่อการร้าย แม้จะก าลังประสบกับปัญหาดังกล่าว 
เนื่องจากเกรงว่าจะก่อให้เกิดความตื่นตระหนกและกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ  
 

  ในการนี้ ที่ประชุมดังกล่าวได้รับฟังด้วยความสนใจและมีท่าทีเห็นพ้องกับประเด็นที่น าเสนอ 
 

   ๑๐. การหารือทวิภาคี 
   วันพุธที่  ๑๔  ตุลาคม ๒๕๕๘ 
  (๑)  การหารือแบบไม่เป็นทางการกับประธานสหภาพรัฐสภา 
  คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น าโดย นางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ นายกิตติ  วะสีนนท์ 
และนายศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีโอกาสพบปะหารือกับ Mr. Saber Hossain 
Chowdhury ประธานสหภาพรัฐสภาและประธานกรรมการบริหารของสหภาพรัฐสภา ในโอกาสที่ประธาน-
สหภาพรัฐสภาและภริยาได้เชิญคณะผู้แทนฯ ร่วมรับประทานอาหารค่ าเป็นการส่วนตัวเพ่ือขอบคุณที่ได้ให้การรับรอง
ประธานสหภาพรัฐสภาและภริยาเป็นอย่างดีเมื่อครั้งเดินทางเยือนประเทศไทย ด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร 
เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรม Hotel d’Angleterre โดยสาระส าคัญของ
การพบปะหารือ ประกอบด้วย ประธานสหภาพรัฐสภากล่าวว่า จะกล่าวน าในวาระที่เกี่ยวกับสถานการณ์ของไทย
ทั้งในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาและการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา และได้
กล่าวถึงหนังสือจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีข้อสังเกตว่าจากที่ได้พิจารณาร่างหนังสือนั้น อาจมี     
ผู้กังวลในเรื่องการลงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญว่าจะผ่านหรือไม่ ซึ่งในเรื่องนี้ คณะผู้แทนฯ ให้ความเห็นว่า 
ไม่มีใครสามารถให้หลักประกันได้ แต่ประเทศจะยึดถือตามที่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ และได้อธิบายเกี่ยวกับ
กรอบระยะเวลา ๖ - ๔ - ๖ - ๔ ซึ่งประธานสหภาพรัฐสภามีความสนใจในรายละเอียดและย้ าว่าสหภาพรัฐสภาชอบที่จะ 
ให้มีปฏิสัมพันธ์กับประเทศที่มีสถานการณ์ทางการเมืองมากกว่าที่จะโดดเดี่ยวประเทศนั้น ๆ   ในลักษณะไม่เป็นทางการ 
(informal) ในด้านต่าง ๆ อาทิ ธรรมาภิบาล ความเท่าเทียมทางเพศ และการมีรัฐสภาที่มีสัดส่วนของสตรีและ
คนหนุ่มสาวที่เหมาะสม  
  นอกจากนั้น ประธานสหภาพรัฐสภายังขอให้มีการให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับพัฒนาการ-
ทางการเมืองต่อสหภาพรัฐสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งต่อไปที่ประเทศ
แซมเบีย ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับการมีข้อสรุปเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งฝ่ายไทย
ก็เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว และพร้อมให้ความร่วมมือตลอดจนย้ าให้ประธานสหภาพรัฐสภาทราบว่าสภา-
นิติบัญญัติแห่งชาติ น าโดย นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง หัวหน้า-
คณะผู้แทนฯ ได้ท างานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และในตอนท้าย คณะผู้แทนฯ    
ได้แจ้งประธานสหภาพรัฐสภาทราบว่าจะพบปะหารือกับกรรมการบริหารจากประเทศต่าง ๆ อาทิ ฟิลิปปินส์ 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และญี่ปุ่น เป็นต้น 
 
 
 



๒๒ 

 

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 (๑)  การหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ 
 คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น าโดย นางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ นายกิตติ  วะสีนนท์ และ
นายศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกับ Mr. Franklin M. Drilon 
ประธานวุฒิสภาฟิลิปปินส์และกรรมการบริหารของสหภาพรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘           
เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรม InterContinental นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยสาระส าคัญของการพบปะ
หารือ ประกอบด้วย Mr. Franklin M. Drilon มีความเข้าใจอันดีต่อกรอบระยะเวลา ๖ - ๔ - ๖ - ๔ และกล่าวว่า
จะพูดให้การสนับสนุนไทยในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา 
 

 (๒)  การหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น าโดย นางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ นายกิตติ  วะสีนนท์ 

และนายศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกับ Mr. Rashed 
Mohammed Al Sheraiqi สมาชิกสภาแห่งชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกรรมการบริหารของสหภาพรัฐสภา     
โดยสาระส าคัญของการพบปะหารือ คือ Mr. Rashed Mohammed Al Sheraiqi มีความเข้าใจประเทศไทย 
แต่ได้แสดงความห่วงใยด้วยความเป็นมิตรว่าไม่ควรเป็นประชาธิปไตยมากเกินไป เพราะประเทศไทยและ 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีระบอบพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกัน 

 (๓)  การหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น 
 คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น าโดย นางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ นายกิตติ  วะสีนนท์ และ
นายศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกับ Mr. Shunichi  Suzuki
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นและกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
เวลา  ๑๔.๑๕ นาฬิกา ณ ภัตตาคาร Chez Nina นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยสาระส าคัญของการหารือ คือ   
Mr. Shunichi  Suzuki ได้กล่าวว่า เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าพบหารือและชี้แจงสถานการณ์และ
พัฒนาการทางการเมืองของไทย รวมถึงเรื่องโร้ดแมปที่จะน าไปสู่การเลือกตั้ง นอกจากนั้น ยังได้รับหนังสือ
ชี้แจงจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ดังนั้น ตนเห็นว่าไทยไม่ควรถูกระงับสมาชิกภาพในสหภาพรัฐสภา 
เพราะไทยจะได้ใช้เวทีสหภาพรัฐสภาในการเจรจาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่ส าคัญต่าง ๆ ต่อไป   
ทั้งนี้ ไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมายาวนาน และในปัจจุบัน นอกจากความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลแล้ว 
ควรจะขยายไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาด้วย (parliament-to-parliament) 

 

 (๔)  การหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับปากีสถาน 
 คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น าโดย นางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ นายกิตติ  วะสีนนท์ 
และนายศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกับ Mr. Mian Raza 
Rabbani ประธานวุฒิสภาปากีสถานและกรรมการบริหารของสหภาพรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๘ โดยสาระส าคัญของการหารือ คือ คณะผู้แทนฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์และพัฒนาการ 
ทางการเมืองของไทย ทั้งนี้ Mr. Mian Raza Rabbani กล่าวว่าตนเองมีประสบการณ์ในประเทศว่าทหารเข้าสู่-
อ านาจและพยายามอยู่ในอ านาจให้นานที่สุด อย่างไรก็ตาม หลังจากคณะผู้แทนฯ ได้อธิบายสถานการณ์แล้ว ด้วย
ความสัมพันธ์ที่ดีกับไทย กล่าวว่าตนจะไม่คัดค้านและแสดงความคิดเห็นใดๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ของสหภาพรัฐสภา 
 
 
 



๒๓ 

 

 (๕)  การหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับเวเนซุเอลา 
 คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น าโดย นางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ นายกิตติ  วะสีนนท์ และ
นายศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกับ Mr. Dario Vivas 
Valasco สมาชิกรัฐสภา ประธานคณะกรรมาธิการนโยบายระดับประเทศเวเนซุเอลา และรองประธาน-
กรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา                         
ณ สถานเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรเวเนซุเอลาประจ าสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดย
สาระส าคัญของการหารือ คือ Mr. Dario Vivas Valasco กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร กรณีของ
ประเทศไทย ที่ประชุมฯ มีมติให้คงสถานะสมาชิกภาพของไทยในสหภาพรัฐสภาไว้ และหวังว่าไทยจะ
ด าเนินการตาม Roadmap โดยสหภาพรัฐสภาเคารพในอ านาจอธิปไตยของไทยและสหภาพรัฐสภาจะไม่แสดง
ความเห็นว่าไทยควรจะมีประชาธิปไตยแบบใดและไม่ได้มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญของไทย เพียงแต่
จะคอยติดตามผลการด าเนินการและให้ความร่วมมือเท่านั้น นอกจากนั้น ยังกล่าวว่าไทยในฐานะที่เป็นสมาชิก
สหภาพรัฐสภาสามารถขอความช่วยเหลือหรือค าแนะน าจากสหภาพรัฐสภาได้เพ่ือที่ไทยจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับ
สหภาพรัฐสภาอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะผู้แทนสภานิติบญัญตัิแห่งชาติระหว่างการหารือทวิภาคีกับเวเนซุเอลา 

  
 วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 (๑)  การหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับอุรุกวัย 
 คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น าโดย นางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ นายกิตติ  วะสีนนท์ และ
นายศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกับ Mrs. Ivonne Passada 
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง แห่งอุรุกวัยและกรรมการบริหารของสหภาพรัฐสภา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม 
๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ส านักงานเลขาธิการสหภาพรัฐสภา นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดย
สาระส าคัญของการหารือ คือ Mrs. Ivonne Passada กล่าวว่า ในฐานะสมาชิกสหภาพรัฐสภาถือเป็นสิ่งส าคัญ
ที่รู้ว่าประเทศไทยก าลังด าเนินการอย่างแข็งขันบนพ้ืนฐานของความเป็นประชาธิปไตย เพ่ือน าไปสู่การเป็น
ประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง (นาง Passada เดินทางถึงนครเจนีวาหลังจากที่ Executive Committee ประชุมเสร็จแล้ว) 

 

 

 



๒๔ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

คณะผู้แทนสภานิติบญัญตัิแห่งชาติระหว่างการหารือทวิภาคีกับอุรุกวัย 
  

 วันเสาร์ที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
 (๑) การหารือทวิภาคกีับประธานสหภาพรัฐสภา 

  เมื่อวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๓.๒๐ นาฬิกา คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติ-
แห่งชาติ ประกอบด้วย (๑) นายสุรชัย  เลี ้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง 
หัวหน้าคณะผู้แทนฯ (๒) นายกิตติ  วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๓) นายศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์ สมาชิก-
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๔) นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๕) นางสาว
จินตนันท์ ชญาต์ร  ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ (๖) นายสมพล  พันธุ์มณี สมาชิกสภา-       
นิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าพบหารือทวิภาคีกับ Hon. Mr. Saber Hossain Chowdhury ประธานสหภาพรัฐสภา 
ณ ห้องท างานของประธานสหภาพรัฐสภา โดยในช่วงท้าย (เวลาประมาณ ๑๓.๔๐ นาฬิกา) Mr. Martin  
Chungong เลขาธิการสหภาพรัฐสภา ได้เข้ามาร่วมหารือด้วย 
 

 
 

คณะผู้แทนสภานิติบญัญตัิแห่งชาติในการประชุมสมชัชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๓ และการประชุมอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ระหว่างการหารือ   
ทวิภาคีกับ H.E. Mr. Saber Hossain Chowdhury ประธานสหภาพรัฐสภา 

 

  ในการนี้ ประธานสหภาพรัฐสภาได้กล่าวอธิบายโดยสรุปเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องสถานะสมาชิกภาพ
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ในฐานะรัฐสภาไทย) ในสหภาพรัฐสภา ของคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา 
ซึ่งมีสาระส าคัญ ๓ ประการ ดังนี้  
  - ประการแรก คือ คณะกรรมการบริหารฯ มิได้มีมติเสนอค าแนะน าไปยังคณะมนตรีบริหาร-
สหภาพรัฐสภาไม่ให้ด าเนินการใด ๆ ต่อสถานะสมาชิกภาพของรัฐสภาไทยในสหภาพรัฐสภา แต่ก็ได้แสดง
ความผิดหวังที่ฝ่ายไทยไม่สามารถด าเนินการตามกรอบระยะเวลา (Timeframe) ที่ระบุไว้แต่เดิมได้   



๒๕ 

 

   - ประการที่สอง คือ คณะกรรมการบริหารฯ ได้รับทราบกรอบระยะเวลาใหม่ในการด าเนินการ
ตามแผนการด าเนินงาน (Roadmap) ของฝ่ายไทย แต่ก็ได้แสดงความคาดหวังให้ฝ่ายไทยลดกรอบระยะเวลา
ดังกล่าวลง หากเป็นไปได้  
   - ประการที่สาม คือ คณะกรรมการบริหารฯ ได้แสดงความคาดหวังว่าจะได้เห็นความคืบหน้า 
ในการด าเนินการของฝ่ายไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในช่วงการประชุม-
สมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๔ ณ กรุงลูซากา สาธารณรัฐแซมเบีย   
   นอกจากนี้ ประธานสหภาพรัฐสภายังกล่าวด้วยว่า สหภาพรัฐสภายินดีที่จะให้รัฐสภาไทยได้มี
ส่วนร่วม (Engage) ในกิจกรรมต่าง ๆ และขอความร่วมมือให้แจ้งพัฒนาการทางการเมืองล่าสุดให้ทราบอยู่ -
เป็นระยะต่อไป  ทั้งนี้ หากรัฐสภาไทยต้องการค าแนะน าในเรื่องที่สหภาพรัฐสภามีความช านาญ (Expertise) 
อาทิ เรื่องธรรมาภิบาลและการสร้างสถาบันรัฐสภาที่ผนวกรวมปวงชนทุกภาคส่วน ( Inclusive parliament) 
สหภาพรัฐสภาก็ยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูล 
 

  ในโอกาสนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวอธิบายว่า ภายหลังจากที่
ประธานสหภาพรัฐสภาเดินทางกลับจากการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนก่อน (กันยายน 
๒๕๕๘) แล้ว ฝ่ายไทยได้มีการหารือกันเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเห็นพ้องกันว่า จะพยายามลด
กรอบระยะเวลาลงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  ขณะนี้ คาดว่าภายหลังจากร่างแรกของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเสร็จ
ราวเดือนมกราคม ๒๕๕๙ แล้ว จะมีการท าประชาพิจารณ์ (Public hearing) และคาดว่าร่างสุดท้ายจะแล้วเสร็จ
ได้ก่อนสิ้นสุดกรอบระยะเวลา ๖ เดือน  ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะแจ้งพัฒนาการทางการเมืองล่าสุดให้
สหภาพรัฐสภาทราบอยู่เป็นระยะต่อไป 
 

 (๒)  การหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับเยอรมนี 
คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ และนางสุรางคณา  

วายุภาพ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พบหารือแบบไม่เป็นทางการ (Corridor meeting) กับ Ms. Petra 
Ernstberger สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Member of German Bundestag) และหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภา
เยอรมนี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๑๕ นาฬิกา ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส โดยสาระส าคัญของการหารือ ประกอบด้วย การกล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิด
ระหว่างไทยและเยอรมนีในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยได้น าระบบการศึกษา
ด้านเทคนิคของเยอรมนีมาปรับใช้ในประเทศไทยและยังได้ถ่ายถอดไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ ลาว 
กัมพูชา และเมียนมาร์ เป็นต้น มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของทั้งสองประเทศ           
ในรัฐสภาเยอรมนี มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพเยอรมนี - อาเซียน ในขณะที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีการจัดตั้ง
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เยอรมนีเช่นกัน เยอรมนีให้ความส าคัญกับไทยโดยบริษัทเยอรมนีเข้ามา
ลงทุนในประเทศไทย ส าหรับด้านกฎหมาย ประเทศไทยได้รับค าแนะน าจากผู้ เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของ
เยอรมนี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองและกระบวนการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญของประเทศ
ไทย โดยคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้อธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลที่ผ่านมาอันน าประเทศ
ไปสู่ทางตันและรัฐบาลชุดปัจจุบันมีความตั้งใจที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหา โดยเน้นเรื่องการปราบปรามการทุจริต 
การสร้างความโปร่งใส การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจัดการปัญหาสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังได้อธิบาย
รายละเอียดกระบวนการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งหัวหน้าคณะผู้แทนจากรัฐสภาเยอรมนีได้ให้ความสนใจ
และแสดงความเข้าใจในสถานการณ์ทางการเมืองของไทย รวมทั้งอวยพรให้ประเทศไทยประสบความส าเร็ จ
ในการกลับสู่ระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากประเทศไทยมีความส าคัญในอาเซียนและเป็นหุ้นส่วนที่ส าคัญ



๒๖ 

 

ของเยอรมนี อีกทั้งยังเห็นด้วยว่าแม้กระบวนการดังกล่าวจะด าเนินไปอย่างช้าๆ แต่เป็นไปอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะผู้แทนสภานิติบญัญตัิแห่งชาติถ่ายภาพร่วมกับหวัหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาเยอรมนี 
 

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
  (๑)  การหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับบังกลาเทศ 

 นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่งและหัวหน้าคณะ-
ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๓ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
พร้อมด้วย นางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ นายกิตติ  วะสีนนท์ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล และคุณหญิงทรงสุดา  ยอดมณี 
ได้พบหารือแบบไม่เป็นทางการ (Corridor meeting) กับนายฟาเซล ราบบิ มิอาห์ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
บังกลาเทศ ในวันอาทิตย์ที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส โดยมีเนื้อหาสรุปการสนทนา ดังนี้ 

 นายฟาเซล  ราบบิ  มิอาห์ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรบังกลาเทศ ได้กล่าวว่า ตนทราบถึง
กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทย ซึ่งต้องใช้เวลาในการยกร่างประมาณ ๖ เดือน และ          
ได้กล่าวถึงการเมืองบังกลาเทศว่า ด าเนินไปในทางที่ดีตั้งแต่ได้รับอิสรภาพจากปากีสถาน หัวหน้าผู้น าฝ่ายค้าน
และตนมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  

 ทั้งนี้ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรบังกลาเทศ ได้กล่าวถึงปัญหาผู้อพยพจากบังกลาเทศที่
เดินทางเข้าประเทศไทยว่า เป็นปัญหาที่ทั้งสองประเทศต้องร่วมมือกันแก้ไข โดยต้องหยุดยั้งผู้อพยพมิให้ข้าม
พรมแดนเข้าไปในประเทศไทย บังกลาเทศเป็นประเทศที่ดูแลเรื่องมนุษยชนเป็นอย่างดี เพราะได้รับแรงกดดัน
จากนานาชาติ การที่เกิดมีผู้อพยพขึ้นถือว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลบังกลาเทศเป็นรัฐบาล
ประชาธิปไตย เพราะไม่ได้ขัดขวางการอพยพแต่อย่างใด นอกจากนี้ บังกลาเทศเป็นประเทศทางผ่านของ        
ผู้อพยพด้วยเช่นกัน 

 คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวถึงปัญหาเรื่องผู้อพยพชาวต่างชาติในประเทศว่า 
รัฐบาลไทยได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่ผู้อพยพ โดยนายกรัฐมนตรีได้ก าหนดให้ปัญหาผู้อพยพ
ชาวต่างชาติเป็นวาระแห่งชาติ และก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน โดยในช่ วงต้นปี 
๒๕๕๘ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาผู้อพยพในระดับภูมิภาค แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น
คือ ประเทศพม่าไม่ยอมรับสถานภาพ/สัญชาติของผู้อพยพดังกล่าว อย่างไรก็ตาม รองประธานสภาผู้แทนราษฎร-
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บังกลาเทศได้แสดงความชื่นชมว่า ประเทศไทยได้รับความเชื่อถือเรื่องการจัดการปัญหาผู้อพยพในระดับโลก
เนื่องจากเป็นประเทศประชาธิปไตย และยังได้แสดงความเห็นว่า ความเป็นหนึ่งเดียวกัน (solidarity) ในการ
แก้ไขปัญหาผู้อพยพเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งควรได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ใช่แต่เฉพาะจากประเทศไทยประเทศเดียว
เท่านั้น ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาผู้อพยพอาจแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างกันผ่านทางช่องทางของ
รัฐสภา และการที่มีรัฐสภาที่เข้มแข็งย่อมส่งผลในการด าเนินนโยบายทางด้านผู้อพยพของรัฐบาลด้วย รัฐบาล-
บังกลาเทศไม่สามารถผลักดันให้ผู้อพยพเหล่านี้เดินทางกลับประเทศต้นทางได้ เนื่องจากบังกลาเทศเป็นประเทศ
ที่เคารพสิทธิมนุษยชนและผู้อพยพส่วนใหญ่เป็นคนมุสลิม รัฐบาลบังกลาเทศเป็นฝ่ายเสรีนิยม จึงไม่ต้องการ
บังคับหรือผลักดันผู้อพยพกลับประเทศต้นทาง  

 นอกจากนี้ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรบังกลาเทศ ยังได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยว่า      
เป็นเพ่ือนที่ดีของบังกลาเทศ มีชาวบังกลาเทศเดินทางไปประเทศไทยทุกวันรวมทั้งผู้ป่วยที่นิยมเดินทางไปเข้ารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรบังกลาเทศได้เคยเดินทางไปรักษาตัวที่
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ในปี ๒๕๔๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คณะผู้แทนสภานิติบญัญตัิแห่งชาติถ่ายภาพร่วมกับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรบังกลาเทศ 
 

 วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 (๑)  การหารือทวิภาคกีับเลขาธิการสหภาพรัฐสภา 
   นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่งและหัวหน้าคณะ-
ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๓ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
พร้อมด้วยนางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ นายกิตติ  วะสีนนท์ นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล นายศักดิ์ชัย  ธนบุญชัย 
รวมทั้ง นายธานี  ทองภักดี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ าส านักงานสหประชาชาติ ณ 
นครเจนีวา ได้เข้าหารือทวิภาคีกับนายมาร์ติน  จุนกอง (Martin  Chungong) เลขาธิการสหภาพรัฐสภา     
ในวันจันทร์ที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องหมายเลข ๑๒ ศูนย์ประชุมนานาชาติ นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส โดยมีเนื้อหาสรุปการสนทนา ดังนี้ 
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวขอบคุณเลขาธิการสหภาพรัฐสภาในการช่วยเหลือและ         
การรายงานสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยในทางที่ดี และได้แจ้งว่ารัฐบาลไทยได้ด าเนินการตามโร้ดแมป 
(roadmap) โดยได้มีความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีสมาชิกจ านวน ๒๑ คน 
ความเป็นไปได้ในการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ หรือเร็วกว่าระยะเวลา
ที่ก าหนด (๖ – ๔ – ๖ – ๔) ซึ่งเป็นการก าหนดระยะเวลาไว้อย่างยืดหยุ่นแล้ว การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 
การจัดท ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ การเตรียมการจัดการเลือกตั้งทั่วไปตามแนวทางประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ
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และยั่งยืน เพ่ือช่วยแก้ไขสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย และมีรัฐธรรมนูญที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
ทั้งนี้ คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจะได้เชิญคณะทูตต่างประเทศประจ าประเทศไทยเข้ารับฟังการรายงาน
ผลการด าเนินงานภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ เลขาธิการสหภาพรัฐสภาได้แสดงความปรารถนาให้รัฐสภาไทย
รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๔ ณ ประเทศแซมเบีย ทราบ โดยสิ่งส าคัญที่สุด
ที่สหภาพรัฐสภาต้องการเห็น คือ ผลการด าเนินงานร่างรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง ไม่ใช่แต่เพียงร่างรัฐธรรมนูญหรือ   
โร้ดแมปที่เป็นกระดาษเพียงอย่างเดียว และยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐสภาไทยในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทางด้านประชาธิปไตยและในการร่างรัฐธรรมนูญตามหลักการของสหภาพรัฐสภา อีกท้ังยังเสนอให้น า
ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมของประชาชน และความโปร่งใส ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญ 
เข้าไปบรรจุไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วย 
  คณะผู้แทนไทยได้แสดงความเห็นว่า การพัฒนาประชาธิปไตยไทยไม่ใช่แค่การร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ขึ้นมา หากแต่เป็นการแก้ไขปัญหาในประเทศให้ส าเร็จ ให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับถาวรและเป็น
รูปแบบของประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่สุด และควรเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ 
เลขาธิการสหภาพรัฐสภา กล่าวว่า สหภาพรัฐสภาไม่ต้องการเร่งรัดให้รัฐบาลไทยด าเนินการร่างรัฐธรรมนูญและ
ด าเนินการตามโร้ดแมปเร็วเกินไป แต่ต้องการให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน และสามารถลด
ระยะเวลาของโร้ดแมปลงได้ โดยไม่ควรให้ทุกสิ่งกลับไปเป็นเหมือนเดิม นั่นคือ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมา    
ล้มร่างรัฐธรรมนูญ แล้วร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นอีกเป็นวัฏจักร ทั้งนี้ สหภาพรัฐสภาไม่ได้มีหน้าที่เสมือน
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ แต่มีแนวคิดว่าร่างรัฐธรรมนูญคืออะไรและร่างรัฐธรรมนูญควรครอบคลุมถึง
ด้านใดบ้าง และควรส่งเสริมให้ทุกคนมีส านึกความเป็นเจ้าของ (sense of belonging) สหภาพรัฐสภายินดี
แบ่งปันประสบการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมของประชาชน ความโปร่งใสกับรัฐสภาไทย โดยสหภาพ-
รัฐสภาไม่ต้องการเรียกร้องให้ประเทศไทยรีบด าเนินการจัดการเลือกตั้งเร็วเกินไป แต่ยินดีช่วยเหลือในระหว่าง    
การด าเนินงานขั้นตอนต่างๆ การร่างรัฐธรรมนูญควรครอบคลุมถึงด้านสิทธิมนุษยชนด้วย เพราะมีคุณค่า
มากกว่าด้านธรรมาภิบาล (good governance) 
  ในมุมมองของด้านสิทธิมนุษยชน การที่ประเทศหนึ่งมีเสรีภาพทางด้านสิทธิมนุษยชน 
ส่งเสริมการศึกษาหรือส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การใช้เครื่องมือที่มีอยู่ และการตรวจสอบความโปร่งใส
ของรัฐบาลว่า มีความรับผิดชอบ (accountability) และสามารถเข้าถึงได้ (accessibility) ถือเป็นหลักการ
พ้ืนฐานที่ควรรวมเข้าไว้ในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น จึงควรมีการติดตามเรื่อง (follow – up) ตามก าหนดระยะเวลา 
เลขาธิการสหภาพรัฐสภายินดีปรึกษากับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวและแนะน าบุคคลดังกล่าวให้แก่
ประเทศไทย ถือเป็นการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของสหภาพรัฐสภา  

 นอกจากนี้ เลขาธิการสหภาพรัฐสภายังได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างรัฐสภาและรัฐบาล 
ซึ่งควรด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนและมีวิสัยทัศน์เดียวกัน มิใช่เป็นการเผชิญหน้ากัน และ
ทั้งสองฝ่ายควรค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยเป็นที่ตั้ง ซึ่งควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ท างานอย่างต่อเนื่อง ประชาธิปไตยเป็นกลไกในการรับใช้ประชาชนเป็นสิ่งที่ช่วยตอบสนองต่อผลประโยชน์
ของประชาชนซึ่งอาจฟังเหมือนเรื่องอุดมคติ  

 ทั้งนี้ มีค ากล่าวที่ว่า “ถ้าไม่ดูแลเด็กตั้งแต่ยังเล็ก ๆ โตขึ้นเด็กก็จะดื้อรั้นไม่เชื่อฟัง (naughty)” ซ่ึง
น าไปสู่เรื่องของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย นั่นคือ องค์การนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International) 
ได้ส่งถ้อยแถลง (statement) ร้องเรียนมายังสหภาพรัฐสภาถึงการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้
ควบคุมตัวอดีตสมาชิกรัฐสภา จ านวน ๓ คน๑ ไปปรับทัศนคติ เลขาธิการสหภาพรัฐสภาได้เสนอให้รัฐสภาไทย
ศึกษาและตรวจสอบกรณีดังกล่าวอย่างละเอียด เพ่ือปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เนื่องจากไม่ต้องการ

                                                           
๑ อดีตสมาชิกรัฐสภา จ านวน ๓ คน คือ นายการุณ  โหสกุล นายจาตุรนต์  ฉายแสง และนายพิชัย  นริพทะพันธ์ุ 



๒๙ 

 

ให้เกิดการละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of Expression) และรัฐสภาไทยควรรายงาน
ผลการศึกษาและตรวจสอบเรื่องดังกล่าวมายังสหภาพรัฐสภา ก่อนที่คณะกรรมาธิการสามัญว่าด้วยเรื่อง
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนของสหภาพรัฐสภาจะประชุมกันในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ เนื่องจากอาจมี     
ผู้ยกประเด็นดังกล่าวขึ ้นถามในที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญฯ อย่างไรก็ตาม สหภาพรัฐสภาไม่ใช่
องค์การนิรโทษกรรมสากล จึงไม่เชื่อข่าวเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยตามที่สื่อมวลชนน าเสนอ 
หากแต่ต้องการให้มีการพบปะสนทนาและหาทางออกร่วมกัน 

 อย่างไรก็ตาม คณะผู้แทนฯ ได้ชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับเลขาธิการสหภาพรัฐสภาว่า  ในกรณี
ของอดีตสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับเชิญไปปรับทัศนคติเป็นเพียงแค่การสอบถามข้อเท็จจริงเท่านั้น ไม่ได้มีการจ าคุกบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไม่ควรละเมิดมาตรา ๑๑๒ และไม่ควรเป็น
การสื่อสารเพื่อมุ่งให้เกิดความเกลียดชังขึ้น (Hate speech) ซึ่งเลขาธิการสหภาพรัฐสภาเห็นด้วยกับคณะ
ผู้แทนไทยว่า การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นควรเป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี (Free speech) ไม่ใช่ 
Hate speech ซึ่งจ าต้องระมัดระวังไม่ให้เกิด Hate speech ขึ้นอีก 

 ทั้งนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนฯ ได้กล่าวเชิญเลขาธิการสหภาพรัฐสภาเยือนประเทศไทย เพ่ือร่วม
หารือเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ โดยจะได้เชิญคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเข้าหารือพร้อมกันด้วย           
ซึ่งเลขาธิการสหภาพรัฐสภากล่าวว่า ขอให้ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการต่อไป 

 

 (๒)  การหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับเบลารุส 
  เมื่อวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เวลาประมาณ ๑๐.๑๐ นาฬิกา นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุม
สมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๓ และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย (๑) นางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๒) นายกิตติ  วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๓) นายอนุศาสน์  
สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๔) นายศักดิ์ชัย  ธนบุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ 
(๕) นายธานี  ทองภักดี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ าส านักงานสหประชาชาติ  
ณ นครเจนีวา ได้เข้าพบหารือทวิภาคีกับ Hon. Mr. Viktor  Guminsky รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะ
หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาสาธารณรัฐเบลารุส ณ ห้องหมายเลข ๒๓ ชั้น o ของศูนย์การประชุมนานาชาตินครเจนีวา  
 

 
 

นายสุรชัย เลี้ยงบญุเลิศชยั รองประธานสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ คนที่หน่ึง หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบญัญตัิแห่งชาติในการประชุมสมชัชาสหภาพรัฐสภา 
ครั้งที่ ๑๓๓ และการประชุมอ่ืน ๆ  ที่เกีย่วขอ้ง (คนที่เจ็ดจากซ้าย) ระหว่างการหารือทวิภาคีกับ Hon. Mr. Viktor Guminsky  

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาสาธารณรัฐเบลารุส (คนที่สีจ่ากซ้าย) 



๓๐ 

 

  ในการนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาสาธารณรัฐเบลารุส ได้กล่าวทักทายพร้อมทั้งแสดงความยินดีที่
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เชิญ H.E. Mr. Vladimir  Andreishenko ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเบลารุส 
เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในช่วงต้นปี ๒๕๕๙  จากนั้นได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์-
ระหว่างกัน โดยมีประเด็นส าคัญ ๓ ประเด็น ดังนี้ 
   - ประเด็นแรก คือ เรื่องพัฒนาการทางความสัมพันธ์ด้านการกงสุล หัวหน้าคณะผู้แทน-
รัฐสภาสาธารณรัฐเบลารุสได้กล่าวถึงการลงนามในข้อตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและ
ราชการระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเบลารุส อันเป็นความคืบหน้าล่าสุดของความสัมพันธ์ด้านดังกล่าว ทั้งยังระบุ
ด้วยว่าฝ่ายเบลารุสจะเร่งด าเนินการตามกระบวนการภายในเพ่ือให้ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปี  ๒๕๕๘ 
   - ประเด็นที่สอง คือ เรื่องการด าเนินความสัมพันธ์ด้านการค้า หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภา-
สาธารณรัฐเบลารุสได้กล่าวถึงโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านดังกล่าว โดยได้ระบุถึงสินค้าส่งออกที่ส าคัญ
ของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งมีท้ังสินค้าทางอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ และ 
   - ประเด็นสุดท้าย คือ เรื่องการด าเนินความสัมพันธ์ภาครัฐสภา หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภา-
สาธารณรัฐเบลารุส ได้อ้างถึงการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ของสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter - 
Parliamentary Assembly – AIPA) ครั้งที่ ๓๖ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๘ 
โดยขอให้พิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding – MoU) แบบทวิภาคีระหว่าง
รัฐสภาสาธารณรัฐเบลารุสกับรัฐสภาสมาชิกของสมัชชารัฐสภาอาเซียน เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการด าเนิน
ความสัมพันธ์ภาครัฐสภาระหว่างกันต่อไป 
   ในโอกาสนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวตอบประเด็นข้างต้น โดยมี
สาระส าคัญ ๓ ประการ ดังนี้ 
  ประการแรก คือ ฝ่ายไทยเห็นด้วยที่จะมีการยกระดับความสัมพันธ์ในทุก ๆ ด้าน รวมทั้ง
ด้านการกงสุลและการค้า  ทั้งนี้ ส าหรับความเป็นไปได้ในการยกระดับความสัมพันธ์ด้านการกงสุล ตนจะแจ้งให้
กระทรวงการต่างประเทศทราบ ในส่วนการยกระดับความสัมพันธ์ด้านการค้านั้น ตนจะแจ้งให้รัฐบาลและ    
สภาหอการค้าไทยทราบต่อไป 
   ประการที่สอง คือ ส าหรับเรื่องการด าเนินความสัมพันธ์ภาครัฐสภานั้น หัวหน้าคณะผู้แทน-
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นว่า นอกจากการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติที่ก าลังจะมีขึ้น 
ต้นปีหน้าแล้ว ทั้งสองฝ่ายยังอาจพัฒนาความสัมพันธ์ด้านดังกล่าวผ่านช่องทางกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาและ
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ โดยอาจมีการแลกเปลี่ยนการเยือน ตลอดจนแบ่งปันประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญ (Expertise) ระหว่างกันผ่านช่องทางดังกล่าวด้วย  
   ประการสุดท้าย คือ ส าหรับเรื่องร่างบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างรัฐสภาสาธารณรัฐ-
เบลารุสกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ในฐานะรัฐสภาไทย) นั้น ตนได้รับทราบแล้ว โดยหลังจากกลับไปยัง
ประเทศไทย ตนจะรีบน าไปพิจารณาในรายละเอียดและแจ้งกลับไปยังฝ่ายเบลารุสโดยเร็ว 
  นอกจากนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติยังได้ใช้โอกาสดังกล่าวในการอธิบาย
สรุปสถานการณ์และพัฒนาการทางการเมืองล่าสุดของไทยแก่หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาสาธารณรัฐเบลารุส 
โดยได้ระบุถึงการจัดตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจ านวน ๒๑ คน เพ่ือจัดท าร่าง-
รัฐธรรมนูญที่มีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับของคนในประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยให้มี
ความสมบูรณ์และเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง  ในการนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาสาธารณรัฐเบลารุส        
ได้กล่าวตอบว่า ฝ่ายเบลารุสมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ในประเทศไทยและเชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถ
ก้าวล่วงช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้ไปได้ด้วยดี 
 
 
 



๓๑ 

 

 
 

นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ คนที่หน่ึง หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัตแิห่งชาติ พร้อมคณะผู้แทน-   
สภานิติบัญญัตแิห่งชาติ ถ่ายภาพร่วมกับนายธานี  ทองภักดี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ าส านักงานสหประชาชาติ      

ณ นครเจนีวา ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เลีย้งอาหารค่ าเพื่อเป็นเกียรติแกค่ณะฯ ณ ท าเนียบเอกอัครราชทูตฯ 
 

 

----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดท าโดย 
กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา 
ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 
 































































 


